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บทที่ 4

ผลการวิจ้ย

การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมและบทบาทผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาในการจัดการวิทย ุ
ชุมชนจังหว้ดแม่ฮ่องสอน,, เป็นการวิจัยเซิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีศึกษาข้อมูล 
จากเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) 

โดยศึกษาผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขา 4 เผ่า คีอ กะเหร่ียง มูเซอ ลีซอ และ แม้ว ซ่ึงมีปัญหานำ 
วิจัย ดังน้ี

1. ผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาจะมีส่วนร่วมในการจัดการวิทยุชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน หรือ 
ไม่ / อย่างไร

2. ผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขามีบทบาทอย่างไร ในการจัดการวิทยุชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน
3. ผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขามีปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการ 

วิทยุชุมชน จ.แม่ฮ่องสอนหรือไม่ / อย่างไร
4. ชุมชนซาวไทยภูเขาจะมีส่วนร่วมในการจัดการวิทยุชุมชนของจังหว้ดแม่ฮ่องสอน 

หรือไม่ / อย่างไร

ในการรายงานผลการวิจัยครั้งน้ี นอกจากจะดอบปัญหานำวิจัยข้างดันแล้ว ยังจะได้ราย 
งานถึงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ซัดเจนยิ่งข้ึน โดยนำเสนอผลการวิจัย 
เป็น 3 ส่วน ดังน้ี

ส่วนท่ี 1 ผลการวิจัยจากการสืกษาเอกสาร

รวบรวมข้ึนจากการศึกษาเอกสาร เพ่ือให้ทราบถึงวิถีการดำเนินชีวิต แบบแผนพฤติ
กรรมของคนในชุมชน ว่าจะมีส่วนเก่ียวข้องหรือส่งผลอย่างไรต่อการมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้ 
นำชุมชนในการจัดการวิทยุชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน โดยแบ่งเนี้อหาเป็น 2 ส่วน คือ

^  ปัญหาของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง
'=> ระบบสังคมของซนเผ่า
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ส่วนท่ี 2 ผลการวิจัยจากการส้มภาษณ์เจาะลึก

รวบรวมจากการส้มภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) กลุ่มตัวอย่าง รวม 4 กลุ่ม ได้แก่

1. คณะกรรมการโครงการวิทยุชุมชนและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การ 
ส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.)จังทวัดแม่ฮ่องสอน
o  รายการวิทยุชุมชนท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

2. ผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่า กะเหร่ียง มูเซอ ลีซอ แม้ว
*=$ การรับรู้เก่ียวกับการจัดการวิทยุชุมชนดามรัฐธรรมนูญมาดรา 40 
'=> แนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการวิทยุชุมชน 
|ะ> บทบาทในการจัดการวิทยุชุมชน
c> ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการวิทยุชุมชน

3. หัวหน้าส่วนราชการ
4. องค์กรพ้ฒนาเอกซน

โดยนำเสนอผลการวิจัยตามประเด็นการส้มภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างแด่ละกลุ่ม ตังน้ี

1. รายการวิทยุชุมชนท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

เพ่ือใหัทราบถึงวิธีการดำเนินการรายการวิทยุชุมชนในปัจจุบัน รวมท้ังปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวไทยภูเขา เน้ีอหาในส่วน 
น้ีรวบรวมจากการส้มภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) คณะอนุกรรมการและคณะทำงานโครง 
การวิทยุชุมชนกับคน อปม.จ.แม่ฮ่องสอน, ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอน, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การส่ือสารมวลซน 
แห่งประเทศไทย (อสมท.) จ.แม่ฮ่องสอน รวมท้ังผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาด้วย

2. การรับรู้ของผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาเก่ียวกับการจัดการวิทยุชุมชนอ้นเน่ืองมาจากมาดรา 
40 ของรัฐธรรมนฺฌแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

เพื่อให้ทราบถึงความสนใจและความเข้าใจของผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาเกี่ยวกับความ 
เปลี่ยนแปลงด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยรวบรวมจากการ 
ส้มภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขา 4 เผ่า ได้แก่ กะเหร่ียง มูเซอ 
สีซอ และ แม้ว
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3. แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาในการจัดการวิทยุชมชนอ้นเนื่องมาจาก 
มาดรา 40 ของรัรธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ค.2540

เป็นการศึกษาถึงแนวความคิดในการมีส่วนร่วมในการจัดการวิทยุชุมชนของจังหวัด 
แม่ฮ่องสอนในอนาคต รวบรวมจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) ผู้นำชุมชนซาว 
ไทยภูเขา 4 เผ่า ได้แก่ กะเหร่ียง มูเซอ ลึซอ และ แม้ว

4. บทบาทของผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาในการจัดการวิทยุชุมชนอันเน่ืองมาจากมาดรา 40 ของ 
รัธธรรมนฌแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2ธ40

เป็นการศึกษาถึงบทบาทของผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาท่ีจะเข้ามาจัดการวิทยุชุมชน โดย 
รวบรวมจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขา 4 เผ่า ได้แก่ 
กะเหร่ียง มูเซอ ลึซอ และ แม้ว

5. ป้ฌหา อุปสรรค และแนวทางแกไขป้ญหาของผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาในการจัดการวิทยุชุม 
ชนอ้นเน่ืองมาจากมาดรา 40 ของรัฐธรรมนฌแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ค.2540

รวบรวมจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขา 4 เผ่า 
ได้แก่ กะเหร่ียง มูเซอ ลีซอ และ แม้ว เพ่ือให้ทราบว่าปัญหาและอุปสรรคใดบ้างท่ีผู้นำชุมชน 
คาดว่าจะเกิดข้ึน รวมท้ังแนวคิดเพ่ือแก่ไขปัญหาของผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาด้วย

6. ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานด่อการจัดการวิทยุชุมชนอ้นเน่ืองมาจากมาดรา 40 ของ 
รัธธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ค.2540 ของผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขา

รวมรวมจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด 
แม่ฮ่องสอนที่ปฎิบ้ดิหน้าที่กับชุมชนซาวไทยภูเขาเพื่อให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการ 
ดำเนินการในกรณีท่ีชุมชนชาวไทยภูเขาจะจัดการวิทยุชุมชนในแต่ละข้ันดอน และการสัมภาษณ์ 
เจาะลึก (Indepth interview) เจ้าหน้าท่ีองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีทำงานร่วมกับชุมชนชาวไทยภูเขา 
เพ่ือรับทราบมุมมองและแนวคิดต่อกรณีน้ี

ส่วนท่ี 3 ผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่ม

รวบรวมจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) สมาชิกของชุมชนซาวไทยภูเขา 4 เผ่า 
ได้แก่ กะเหร่ียง มูเซอ ลีซอ และ แม้ว โดยศึกษาถึงความสนใจและแนวคิดการมีส่วนร่วมใน 
การจัดการวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในรูปแบบอาสาสมัคร
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ในการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและบทบาทผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขา จำเป็นต้อง 
ศึกษาถึงสภาพสังคมของชุนชน วิถีการดำเนินชีวิต รวมถึงแบบแผนพฤติกรรม เพ่ือประกอบ 
การวิเคราะห์ โดยไต้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ

1. ปัญหาของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง
2. ระบบสังคมของชนเผ่า

ส่วนที่ 1 ผลการวิจ ัยจากการสีกษาเอกสาร

ปัท]หาของชุมชนบนพึ๋นที่สุง

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ซาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งรับผิดชอบในการให้การ 
สงเคราะห์และพัฒนาชาวเขา ไต้ทำการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านชาวเขา ปี พ.ศ.2537 และ 
นำเสนอปัญหาของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา 
จ.แม่ฮ่องสอน : 2538) ต้งน้ื

1. ปัญหาการไต้รับการพิจารณาลงสัญชาติไทย จากการประมวลข้อมูลในแบบสำรวจ
พบว่ามีจำนวนซาวเขาท่ียังไม่ไต้รับพิจารณาลงสัญชาติจำนวนถึง 21,239 คน จากประชากรท้ัง 
ส้ิน 96,533 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ของจำนวนประชากรชาวเขาท้ังหมด ในขณะท่ีจังหวัด 
แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดน มีการอพยพเคล่ือนย้ายของราษฎรดามแนวชายแดน ทำให้
ยากต่อการตรวจสอบและแยกแยะว่าเป็นชาวเขาในประเทศหรือนอกประเทศ ซ่ึงในอนาคตถ้า 
ปัญหาน้ืไม่ไต้รับการแกไข อาจลุกลามไปถึงข้ันเป็นปัญหาความม่ันคงดามแนวชายแดนไต้

2. ปัญหาการไม่มีกร?มสิทธ้ิท่ีดิน ชุมชนชาวเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีป่าหวงห้าม
ซึ่งไม่สามารถออกเอกสารสิทธี๋ในที่ดินทำกินไต้ ทำให้ไม่สามารถแสวงหาเงินทุนเพ่ือใช้ในการ 
พัฒนาอาชีพและรายไต้ ส่งผลให้ชุมชนชาวเขาที่ประกอบอาชีพต้านการเกษตร ต้องทำการ 
เกษตรดามสภาพของท่ีดิน ตามฐานะของครอบครัว เป็นท่ีมาของปัญหาความยากจนของชุมชน 
ที่ยากต่อการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม การอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีป่าหวงห้ามซ่ึงไม่สามารถออก
เอกสารสิทธ่ีไต้น้ี ไม่ไต้ส่งผลถึงความม่ันใจในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ รวมถึงการ
ขาดความรู้สึกรักและหวงแหนท่ีดินแต่อย่างใด แม้จะมีการบุกรุกป่าเพ่ือการทำไร่เล่ือนลอยของ 
ชาวเขาเผ่าแม้ว แต่ก็มีชาวไทยภูเขาบางเผ่าที่มีการใช้ที่ดินอย่างดูแลและอนุรักษ์ เช่น ชาวเขา 
เผ่ากะเหรี่ยงที่ที่ตำบลห้วยปูลิงซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์ไต้รับการยอมรับ
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ว่า เปีนซนเผ่าท่ีมีการอนุรักษ์ป่าไม้เป็นอย่างดี (สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียง 
บ้านหนองขาวกลาง ด.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน : 2543)

3. ป้ญหาการคมนาคม หมู่บ้านชาวเขากระจัดกระจายอยู่ดามพ้ืนที่ต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนท่ีทุรกันดารและพ้ีนท่ีป่าหวงห้าม การขออนุญาดต่อกรมป่าไม้เพ่ือตัดทางส่าลองซ่ึงเป็น 
ปัจจัยพ้ืนฐานในการความเจริญและการพัฒนาเข้าสู่หมู่บ้าน มืข้ันตอนและไข้เวลามาก อีกท้ังยัง 
อาจไม่ไตัรับการอนุญาตด้วย นอกจากนั้นทางสำลองยังเป็นทางที่ใข้ได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น 
เส้นทางที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญเป็นทางเดินเท้าหรือทางรถจักรยานยนต์ ซ่ึงหน่วย 
งานท่ีเข้าไปปฎิบ้ติงานในพ้ืนท่ีเป็นผู้สนับสนุนการก่อสร้าง ซ่ึงส่วนใหญ่ขาดมาตรฐาน ประกอบ 
กับสภาพของเส้นทางมีความลาดชันสูงจึงเกิดการพังทะลาย เกิดร่องน้ัาทำให้ถนนชำรุด รถ 
ยนต์1ใม่สามารถ'ใชัเส้นทาง'ได้ เกิดปัญหาต่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร และทำให้ด้นทุนใน 
การขนส่งสูง ในขณะท่ีราคาผลผลิดด่ํา นอกจากน้ี ปัญหาการคมนาคมยังส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของชาวเขา เนื่องจากความยากสำบากในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลในยามที่เจ็บป่วย 
การปฎิบ้ติหน้าท่ีของเจ้าหนัาที่ในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยากสำบาก

4. ปัฌหาด้านสุขภาพอนามัย ประชากรซาวเขาเป็นกลุ่มประชากรด้อยโอกาสในสังคม
คุณภาพชีวิตดํ่า ขาดความรู้เร่ีองการบริโภคอาหารตามหส้กโภชนาการ ขาดความรู้เร่ีองการ 
ระจังรักษาสุขภาพ เส่ียงต่อการเป็นโรคระบาดโรคติดต่อต่างๆ ย่ิงไปกว่าน้ัน การควบคุมและ 
ป็องกันโรคติดต่อดำเนินการได้ยาก เน่ืองจากแม่ฮ่องสอนเป็นจังหจัดชายแดน มีการเคล่ือนยัาย 
ข้ามไปมาของราษฎรจากต่างประเทศ โรคท่ีพบมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือโรคท่ีนำโดย
อาหารและน้ัา เซ่น โรคอุจจาระร่วง โรคท่ีนำโดยแมลง เซ่น โรคไข้เลือดออก ไข้สมองยักเสบ 
ไข้มาลาเรีย

5. ปัฌหาขาดสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เซ่น ไฟฟ้าและโทรศัพท์ ครัวเรือนชาวเขาท่ีมี
โอกาสไดใช้ไฟฟ้ามีเพียง 3,073 ครัวเรือน หรือร้อยละ 17.07 จากครัวเรือนท้ังหมด เน่ืองจาก 
ไฟฟ้าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการนำความเจริญและการพัฒนาเข้าสู่หมู่บ้าน การท่ีหมู่บ้านชาวเขา 
จำนวนมากไม่มีไฟฟ้าใช้ ทำให้เสียโอกาสในการประกอบอาชีพหรือการผลิตแปรรูปสินค้าบาง 
อย่างที่ด้องใช้ไฟฟ้าในการดำเนินการ ส่วนการส่ือสารโดยใช้โทรศัพท์น้ัน ในพ้ืนท่ีหมู่บ้านชาว
เขา ระบบโทรศัพท์ท่ีติดต้ังได้มีเพียงในระบบดาวเทียม มีหมู่บ้านซาวเขาเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีมี
โทรศัพท์ใช้ และหมู่บ้านท่ีมีโทรศัพท์ใข้ก็จะมีหมู่บ้านละ 1 เคร่ืองเท่าน้ัน โดยติดต้ังอยู่ท่ีบ้าน
ของผู้ใหญ่บ้าน หากมีโทรศัพท์ติดต่อไปยังสมาชิกในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านจะประกาศเรียกผ่าน 
ทางหอกระจายข่าว
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6. ปัฌหาด้านการศึกษา ประชากรซาวเขาจำนวนมาก ไม่มีความสามารถในการอ่าน
พูดและเขียนภาษาไทยโดยเฉพาะในประชากรสูงอายุซ่ึงไม่เคยผ่านการเรียนมาก่อนเลย ส่วน
ประชากรในว้ยเรียน จำนวนมากก็ไม่ได้เข้ารับการศึกษาตามที่กฏหมายกำหนด และบางส่วนท่ี 
ผ่านการศึกษามาแล้ว ก็มีความสามารถอ่าน พูด และเขียนภาษาไทยได้บ้างเท่านั้น

สาเหตุที่ชาวเขาส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสีอ เกิดจากความจำเปีนในการใข้แรงงานในการ
ประกอบอาชีพหรือการทำมาหากิน ประกอบกับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำให้ 
ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา ผู้ปกครองซาวเขาเผ่ากะเหร่ียงคนหน่ึงให้ส้มภาษณ์ว่า ไม่เห็น 
ว่า เด็กท่ีเรียนจบข้ันสูงเซ่นระดับปริญญาตรีจะเกิดประโยชน์อะไร นอกจากทำให้พ่อแม่ด้องมีหน้ี 
สินท่ีเกิดจากการส่งเสียให้เรียนในระดับสูง “ม คี ว า ม ร ู้แ ล ้ว ทำอ ะ ไ ร ไ ด ้ ง า น ก ็ไ ม ่ม ีท ำ  ต อ น น ี้ก เ็ห ็น  

ม า อ ย ู่ใ น บ ้า น เ ฉ ย ๆ  ไ ม ่ไ ด ้ท ำ อ ะ ไ ร ”  (ส้มภาษณ์ นายทองเปลว ทวิชากรสีทอง : 2543) และใน 
บางแห่ง การคมนาคมลำบากด้องใข้เวลามากในการเดินทางมายังสถานศึกษา โดยเฉพาะในฤดู 
ฝนที่การคมนาคมการเดินทางไปมาเปีนไปอย่างยากลำบากกว่าปกติ

7. ปัณฺหาการปลูกและเสพพืชเสพติด ชาวเขาที่นิยมปลูกฉ่นเพื่อการค้าและใซในการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ คือ ชาวเขาเผ่าแม้ว มูเซอ และลีซอ ถึงแม้ว่าท่ีผ่านมารัฐบาล 
ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฉ่น แด่ปัญหาการปลูกและเสพฉ่นก็ยังไม่หมด
ไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเสพ'ฝ่นมาเป็นเวลานาน (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ : 2526) นอกจากน้ัน 
‘ฝ่นยังมีความจำเป็นในการใช้ระงับอาการปวดด่าง  ๆ สำหรับผู้ป่วย ซ่ึงอยู่ในชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 
ห่างไกลสถานพยาบาล แด่ก็มีซาวเขาบางเผ่า เซ่น กะเหร่ียงและล๊ัวะท่ีไม่นิยมปลูกฉ่น ซ่ึง 
กะเหร่ียงเป็นชาวเขาส่วนใหญ่ของจังหว้ดแม่ฮ่องสอน ทำให้ปัญหาการปลูก'ฝ่นเพ่ือการค้าไม่รุน 
แรง

ระบบสังคมของชนเผ่า

กะเหรี่ยง (Karen)

กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนชาวเขาที่มีประซากรมากที่สุดในจำนวนซาวเขาเผ่าด่างๆที่พบใน 
ประเทศไทย (ขจัดภัย บุรุษพ้ฒน์:2538) โดยมีอยู่ด้วยกัน 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กะเหร่ียงสะกอ 
กะเหร่ียงโป กะเหร่ียงคะยา และกะเหร่ียงดองสู บันทึกความเป็นมาของกะเหร่ียงท่ีชัดเจนท่ี 
สุด คือบันทึกของมิชชันนารีอเมริกันแปบดิสท์ซึ่งไปทำงานกับกะเหรี่ยงในพม่า ว่ามีซาว 
กะเหร่ียงท่ีอาศัยอยู่ในพม่าเป็นจำนวนมากได้เกิดความข้ดแยังกับพม่ารวมทั้งซนกลุ่มนัอยกลุ่ม
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อ่ืนๆ จนเกิดเป็นสงครามข้ึน และเป็นแรงกดดันอันสำค้ญท่ีทำให้ซาวกะเหร่ียงจำนวนมากอพยพ 
เข้าสู่ประเทศไทย (สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ กะเหร่ียง ะ 2838)

สักษณะการตั้งถิ่นฐาน หมู่บ้านกะเหร่ียงจะต้ังอยู่ในท่ีลุ่มก้นกะทะ หรือท่ีราบเซิงเขา 
หรือหุบเขาใกล้แหล่งน้ําที่มีลำห้วยหรือลำธารไหลผ่าน ชาวกะเหร่ียงจะไม่ปลูกบ้านให้อยู่ใน
แนวเดียวก้น แม้จะสร้างบ้านหันหน้าเข้าหาก้น แต่จะไม่ให้ประตูบ้านตรงก้น หรืออยู่ในแนวเดียว 
ก้น และจะไม่ปลูกบ้านขวางดะวัน หมู่บ้านกะเหร่ียงจะไม่มีสถานท่ีสำหรับบูชา ไม่มีวัด ไม่มีท่ี 
สำหรับประชุมหรือลานเดันรำ บางหมู่บ้านมีอาณาเขดของดนเอง ซ่ึงดัองตกลงกับหมู่บ้านใกล้ 
เคียง แต่มีบางหมู่บ้านท่ีใข้อาณาเขตร่วมกับหมู่บ้านอ่ืน

ล้กษณะนิส้ย ชาวกะเหร่ียงโดยท่ีว'ไปมีนิส้ยเป็นก้นเอง และเป็นมิดรก้บคนท่ัวไป แต่ 
ฝ่ายหญิงค่อนข้างข้ึอาย ชาวกะเหร่ียงรักความสงบ ผูกพันกับถ่ินท่ีอยู่อาศัย ไม่ชอบการเคล่ือน 
ย้าย ซ่ึงส่งผลถึงการมีความรักและหวงแหนส่ิงแวดล้อมในชุมชนท่ีอยู่อาศัยของตนด้วย จนเป็น 
ที่กล่าวก้นโดยท่ัวไปว่า ชาวกะเหร่ียงเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาท่ีดูแลรักษาป่าไดัดีที่สุด (ขจัดภัย 
บุรุษพัฌน์ : 2538)

โครงสร้างส้งคม การรวมดัวภันเป็นหมู่บ้านของชาวกะเหร่ียงจัดเป็นการรวมกันทาง
สังคมท่ีสำคัญ แต่ละหมู่บ้านมีอิสระในการปกครองและการประกอบพิธีกรรม โดยมีห้วหน้าหมู่ 
บ้านของตนเอง ในปัจจุบันตามรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน จะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซ่ึงผู้'ท่ี 
ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านของซาวกะเหร่ียงจะเป็นผู้'ท่ีทุกๆคนในหมู่บ้านเห็นพ้องกันว่าเป็นคนดี 
และมีความรับผิดชอบ ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้'ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำหน้าท่ีติดต่อกับส่วนราชการและทำ
ดามนโยบายของทางราชการ นอกจากน้ัน ชาวกะเหร่ียงย้งมีผู้'นำท่ีน้บว่าสำคัญ คีอ หัวหน้า 
หมู่บ้านผู้'เฒ่า ซึ่งเป็นผู้'นำที่ลืบทอดจากทางฝ่ายชาย และเป็นผู้'ทำหน้าท่ีในการประกอบพิธี 
กรรมต่างๆ โดยเฉพาะพิธีกรรมเก่ียวกับผิประจำหมู่บ้าน นอกจากน้ัน ย้งมีกลุ่มผู้'อาวุโส1ชาย
เป็นกลุ่มท่ียอมรับกันภายในหมู่บ้านว่าเป็นผู้'อาวุโส เรียกกันว่า ผู้'เฒ่าผู้'แก่ของหมู่บ้าน ซ่ึงไม่จำ 
เป็นต้องเป็นผู้'สูงอายุเท่าน้ัน แต่ม้กเป็นผู้'ท่ีแต่งงานแล้วและมีประสบการณ!นซิวิด กลุ่มผู้'อาวุโส 
จะทำหน้าท่ีให้คำปรึกษา ให้ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองสำคัญต่าง ๆกับซาวบ้านและกับ 
ห้วหน้าหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองประเพณี พิธีกรรม ข้อขัดแย้ง หรือ การทำหน้าท่ีใดๆของหัว 
หน้าหมู่บ้านด้วย

ระบบครอบครัว ซาวกะเหร่ียงมีลักษณะครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว ตู่หนุ่มสาวจะต้ัง 
ครัวเรือนของตัวเอง โดยเริ่มจากการสรัางบ้านหลังเล็ก เม่ือมีบุตรแล้วจึงถึอว่าสมควรท่ีผัวเมียตู่
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น้ันจะสร้างบ้านหลังใหญ่ได้ การหย่าร้างมีน้อย การแต่งงานใหม่ไม่ค่อยปรากฏ การเสีย
พรหมจารีของหญิงสาวก่อนแต่งงานเป็นเร่ืองผิดประเพณี

อาชีพ ชาวกะเหร่ียงยังชีพด้วยการปลูกข้าวไร่ การปลูกข้าวเพ่ือการบริโภค จัดเป็น 
เศรษฐกิจแบบยังชีพ โดยนอกจากปลูกข้าวไร่และข้าวโพดแล้ว ยังมีการทำสวนผักและสวนผลไม้ 
ด้วย การทำไร่ของซาวกะเหร่ียงเป็นการทำไร่แบบหมุนเวียน คือ ทำคร้ังหน่ึงแล้วก็จะท้ิงพ้ืนท่ี 
พักไวีให้ดินพ้ืนด้วประมาณ 5-7 ปี แล้วจึงกลับมาทำในท่ีเดิมอีกคร้ังหน่ึง การทำไร่ข้าวแบบ
หมุนเวียนน้ี จะมีการดัดด้นไม่โดยจะดัดกิ่งก้านออกและเหลือลำด้นไว้ เพ่ือให้ลามารถแดกก่ิง 
และใบได้ใหม่ เม่ือดัดด้นไม้แล้วจะเผาไร่ จากน้ันจึงเร่ิมปลูกข้าว กำจัดวัชพืชในไร่ข้าวจนเก็บ 
เก่ียว ซาวกะเหร่ียงไม่ปลูกพ้ืน นอกจากมีทำไร่แล้ว ยังนิยมเล้ียงหมู ไก่ เพ่ือไวํใซในพิธีกรรม 
ต่างๆ เล้ียง วัว ควาย ไว้บรรทุกของและไถนา

อาหาร อาหารหลักท่ีร้บประทานก้นเป็นประจำคือ ข้าว และกับข้าว ได้แก่ น้ัาพริก 
และผักต่างๆ ส่วนเน้ีอล้ดว์น้ันจะได้รับประทานก็เม่ือมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เซ่น การ 
แต่งงาน การเล้ียงผี ฯลฯ ซาวกะเหร่ียงไม่นิยมรับประทานข้าวเหนียว ข้าวท ี่ร ้บ ประทานก้นเป็น 
ประจำคือข้าวข้อมมีอ เกิอบทุกครัวเรือนจะมีครกกระเด่ืองดำข้าว

ความเชื่อทางศาสนา กะเหร่ียงมีความเช่ือทางวิญญาณมาก พวกเขาเช่ือว่าทุกแห่ง
ทุกหนจะมีผีสิงสถิดอยู่ ผีท่ีกะเหร่ียงนับถือมี 2 อย่าง คือ ผีเรือนและผีบ้าน ผีเรือนคือผีหรือ 
เจ้าประจำบ้านเรือน คือ เม่ือบิดา มารดา ปู ย่า ดา ยาย ท่ีล่วงลับไปแล้ว วิญญาณยังคงวน 
เวียนอยู่ในบ้าน คอยป็องก้นรักษาให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข พวกเขาจะเล้ียงผีเรือน อย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง ส่วนผีบ้านเป็นผีหรือเทพารักษ์รักษาหมู่บ้าน เป็นผีเจ้าท่ี ท่ีมีความสำคัญใน
พิธีเก่ียวกับการเกษดรและพิธีกรรม เก่ียวกับความอยู่ดิมีสุขของคนในหมู่บ้าน กะเหร่ียงมี
ความผูกพันกับพิธีกรรมต่างๆดั้งแต่เกิดจนดาย พิธีท่ีสำคัญท่ีสุดของหมู่บ้าน ซ่ึงทุกคนในหมู่
บ้านต้องเข้าร่วมพิธี คือ พิธีเช่นสรวงผีเจ้าท่ีซ่ึงปกปิองรักษาหมู่บ้าน พิธีน้ีจ้ดปีละ 2 คร้ัง คร้ัง 
แรกจัดฤดูฝน คร้ังท่ีสองจัดเม่ือส้ินฤดูการเกษดร

มูเซอ (Mussuh, Musoh, Musso)

ซนกลุ่มน้ีเรียกตนเองว่า ลาฮู (Lahu) มีถ่ินฐานเดิมอยู่ในจีนและธิเบต ต่อมาเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างการเมืองการปกครองบ้องถิ่นในจีนขนานใหญ่ ความข้ดแยังท่ี 
เกิดขึ้นทำให้ลาฮูอพยพลงมาทางตอนใต้ จนกระท่ังเข้ามาอยู่ในดินแดนของประเทศพม่าและ



55

ประเทศไทยในท่ีสุด โดยปกติ ชาวลาฮูไม่มีระบบการหมุนเวียนการใช้ท่ีดินแบบชาวกะเหร่ียง จะ 
อพยพเคลื่อนย้ายเพ่ือแสวงหาท่ีดินทำกินใหม่ทุกๆ 7 - 8 ปี จึงมีความเป็นไปได้ว่าลาฮูส่วนหน่ึง 
เคล่ือนเช้าสู่ดินแดนของประเทศไทยโดยไม่รู้ด้ว เท่าท่ีหล้กฐานปรากฏ คาดว่าลาฮูอพยพเช้าสู่ 
ประเทศไทยประมาณ150 - 200 ปี มาแล้ว (สารานุกรมชาติพันธุลาอู ะ 2538)

ล้กษณะการตั้งถิ่นฐาน ลาฮูมักต้ังบ้านเรือนอยู่บนเขาสูงกว่า 4,000 ฟุดข๋ึนไป และมัก 
อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ีาประมาณ 2 - 3 กิโลเมตร เพ่ือรักษาต้นน้ีาไม่ให้สกปรก จากหมู่บ้านและ 
สัตว์เล้ียงต่าง  ๆ บ้านลาฮูจะมีท้ังท่ีปลูกติดพ้ืนดินและบ้านใต้ถุนสูง บ้านท่ีปลูกติดพ้ืนดินทำโดย 
การนำดินรอบๆบริเวณมาปรับระดับให้สูงข้ึนจากพ้ืนดินเล็กน้อย และดัดไมัมาทำเสา ส่วนอีก 
ประเภทหน่ึงจะยกพ้ืนสูงประมาณ 1 เมดรเศษ ใต้ถุนบ้านจะใช้เป็นท่ีเก็บส่ิงของเครื่องใช้ รวม 
ทั้งสัตว์เลี้ยงต่างๆ

ระบบครอบครัว ลาฮูมีลักษณะครอบครัวเด่ียว ไม่ปรากฏว่าลาฮูถือกฎระเบียบการสืบ 
สายสถุลอย่างเคร่งครัด ภายในครอบครัวหน่ึงๆจะมี พ่อ แม่ ลูก และผู้สูงอายุซ่ึงเป็นญาติฝ่าย 
หญิงอาศัยอยู่ด้วย ในการแต่งงาน ผู้ชายชาวลาฮูจะต้องย้ายเช้าไปอยู่กับครอบครัวของฝ่าย
หญิงเพ่ือทำงานตอบแทนพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก่อนประมาณ 2 - 3 ปี จึงสามารถแยกตัวไปต้ัง 
ครอบครัวของตนใหม่ หรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่บิดามารดาของฝ่ายหญิงตามแต่จะดก 
ลงกัน ลาฮูนิยมการมีครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว และเป็นท่ีนำสังเกตว่าไม่มีความเหล่ือม 
ล้ีาของสถานภาพทางเพศอย่างรุนแรงในสังคมลาฮู ผู้ชายลาฮูอาจเช้าครัวทำกับข้าวและเลี้ยง
ลูกเช่นเดียวกับผู้หญิง

อาชีพ ลาฮูย้งชีพด้วยการปลูกข้าวไร่ พริก มะเขือ ข้าวโพด การเพาะปลูก'ในอดีต'ใช้วิธี 
การแบบโค่นเผา(slash & burn) โดยลาฮูจะถางฟังต้นไม้ทุกต้นในฤดูแล้ง ท้ังไว้ให้แห้งแล้วก็จุด 
ไพ่เผาเพื่อใช้เถ้าถ่านเป็นปุย พอถึงฤดูฝนจะหยอดเมล็ดข้าวไร่ โดยใช้ใมัปลายแหลงปักในดิน 
เพ่ือให้เกิดหลุม แล้วหยอดเมล็ดข้าวไร่ลงไปหลุมละประมาณ 3 - 4 เมล็ด นอกจากการเพาะ 
ปลูก ชาวลาฮูย้งเป็นนักล่าสัตว์ท่ีเก่งหาต้วจ้บยาก โดยจะออกล่าสัตว์หลังฤดูเก็บเก่ียว เร่ิมต้ังแต่ 
เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป การล่าสัตว์ของชาวลาฮูเป็นไปเพ่ือการยังชีพ ไม่ใช่เป็นการล่าเพ่ือ 
ความสนุกสนาน (ฉลาดชาย รมิดานนท์ : 2533)

นอกจากนี้ ชุมชนลาฮูในอดีตย้งมีการเพาะปลูกผัน เพื่อใช้เป็นยาสมุนไพรบรรเทา 
อ่าการของโรคหลายชนิด เช่น โรคหืดหอบ โรคปวดเมื่อยตามกล้ามเนี้อที่เกิดจากการทำงาน 
หนักในแต่ละวัน รวมถึงบรรเทาอาการเจ็บปวดอ่ืนๆ เน่ืองจากชุมชนลาฮูอยู่ห่างไกลไม่สามารถ 
เข้าถึงการบริการทางการแพทย์แผนใหม่ไต้ง่ายๆ
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ความเชื่อทางศาสนา ลาฮูมีความเช่ือเร่ืองผี ผีท่ีมีอำนาจสูงสุดได้แก่ ผีฟ้า ท่ีเรียก 
ว่า พระเจ้าท่ือซาซ่ึงเปรียบเสมือนพระเจ้าของพวกเขา ลาฮูเช่ือว่าผีฟ้าเป็นผู้สร้างสรรพส่ิงท่ีดี 
งามทั่งหลายในโลกน้ี นอกจากน้ีก็มืผีเรือน ผีหมู่บ้าน ผีเหล่าน้ีเป็นผีดี ส่วนผีพายุ ผีน้ํา ผีป่า ผีภู 
เขาหลวง ผีเหล่าน้ีจะนำความช่ัวร้ายและความเสียหายมาสู่ครอบครัวและหมู่บ้าน

ลาอูเป็นกลุ่มที่สมํ่าเสมอในขนบธรรมเนํยม ประเพณีทางศาสนาของตนมากที่สุด 
ศาสนาก้บวิถีชีวิดของลาอูไม่สามารถแยกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ชุมชนแต่ละแห่งจะมืศาสน 
สถานเพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน โดยจะไปชุมนุมกันทุกวันข้ึน 
และแรม 15 ค่ํา เพ่ือเด้นรำบวงสรวงพระเจ้า และฟังคำส่ังสอนเก่ียวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของลาอูจากผู้นำทางศาสนา

โดยทั่วๆไป วิถีชีวิดของลาอูเกี่ยวพันอยู่กับกิจกรรมทางคาสนาหลักๆ 3 ประการ คือ 
การแสวงบุญ การสะเดาะเคราะห์ และ การอยู่ศีลเพื่อล้างบาปทุกๆ 15 วัน

ลีซอ (Lisaw)

ชนเผ่าน้ีเรียกด้วเองว่า ลีซู (บรน) มืถ่ินฐานเดิมอยู่ทางด้นน้ีาสาละวินและแม่น้ําโขงทาง 
ตอนเหนีอของธิเบดและทางตะวันดกเฉียงใด้ของมณฑลยูนนานในประเทศจีน ลีซอในประเทศ 
ไทยอพยพมาจากเมืองเชียงตุงประเทศพม่า ลีซอจัดอยู่ในตระกูลภาษาธิเบดพม่า (สำนักงาน
สารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด : 2520)

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ลีซอมักต้ังหมู่บ้านสูงกว่าระดับน้ีาทะเลประมาณ 5,000 ฟุต 
หมู่บ้านจะอยู่ใกล้น้ีาดก เพ่ือจะได้ใช้ไม่ไผ่หรือไมัซองทะลุกลางปล้องดลอดต่อกันคล้ายท่อน้ํา
ประปาจากบนเขาเอาน้ํามาใช้ในหมู่บ้านได้ทุกหลังคาเรือน โดยไม่ต้องเดิน'ใปด้ก'นาในห้วยหรือ 
ลำธาร การปลูกบ้านของลีซอมื 2 แบบ คือ ปลูกอยู่กับดิน และแบบยกพ้ืน ข้ึนอยู่กับความนิยม 
และความเหมาะสมของแต่ละคน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านติดดิน เพราะส้ินเปลืองน้อยกว่า บ้าน 
ลีซอส่วนใหญ่สะอาด เรียบร้อย จัดเป็นลัดส่วน

ระบบครอบครัว ครอบครัวของลีซอเป็นแบบครอบครัวเด่ียว มี พ่อ แม่ ลูก ในครอบ 
ครัวหน่ึงๆอาจมืญาดิพ่ืนัอง พื่ปัาน้าอา มารวมอยู่ด้วย นิยมการมืผัวเดียวเมียเดียว แต่กิไม่ได้กฎ 
ดายตัว ผู้ชายอาจมีภรรยาหลายคนก็ได้ ลีซอถีอว่าหญิงท่ีดนได้มาเป็นภรรยา เป็นการข้ึอจาก
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บิดามารดาของฝ่ายภรรยา ดังน้ัน หากเขามีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีเงินพอท่ีจะซ้ือ ก็อาจซ้ือ 
ภรรยาไดัหลายคน แต่ก็ดัองซ้ืนอยู่ก้บภรรยาคนแรกจะตกลงยินยอมด้วยหรือไม่

โครงสร้างทางส้งคม ลีซอถือว่าชายเปีนผู้นำในครอบครัว เป็นห้วหนำ และมีอำนาจ 
มากกว่าหญิง ชายเป็นผู้เลีอกที่อยู่ ท่ีดินลำหรับเพาะปลูก เม่ือหญิงแต่งงานแล้วดัองใช้นาม
สกุลหรือแซ่ของสามี บุตรใช้แซ่ของบิดา

ชายทำหนำที่หักร้างถางพง โค่นดันไม้ใหญ่ ดัดดันไม้เพ่ือทำพินลำหรับหุงหาอาหาร 
สร้างและซ่อมแซมม้านเรือน ส่วนหญิงทำหนำท่ีหุงหาอาหารดามปกติ รวมท้ังทำความสะอาด
ห้ิงบูชาผีในม้าน ซักม้า ตำข้าว เก่ียวหญ้าคา และเย็บซ่อมม้า โดยปกติหญิงชาวลีซอจะ
ทำงานหนักและมากกว่าผู้ชาย ต้องต่ืนแต่เช้า ตำช้าว สุมไฟ ทำอาหาร ดักน้ัา เอาช้าวใหํไก่และ 
หมู พอสายหน่อยพากันไปไร่ ว่างจากงานไร่ก็ปันฝืาย ขณะเดียวกันผู้มีเด็กอ่อนก็จะสะพาย 
ลูกติดตัวไปด้วย (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ : 2538)

อาชีพ ลีซอทำไร่แบบเล่ือนลอย ปลูกข้าวบริโภค ปลูกข้าวโพดลำหรับเล้ียงสัตว์และขาย 
เล้ียงหมู ไก่ เพ่ือใช้ในพิธีกรรมและบริโภค ม้าและพ่อลำหรับใช้งาน วัวลำหรับขาย ลีซอมีการ 
ติดต่อในทางค้าขายกับคนพ้ืนราบม้าง สินค้าท่ีนำไปขายได้แก่ พริกไทย มันฝร่ัง

พวกลีซอปลูกปีนมากเป็นท่ี 2 รองจากแม้ว การปลูกปีนเร่ิมปลูกหลังจากเก็บเก่ียวข้าว 
โพด ลีซอจะปลูกปีนในพ้ืนท่ีท่ีเคยปลูกข้าวโพดมาก่อน ดันปีนได้อาศัยตอข้าวโพดเป็นปุย และ 
ดันข้าวโพดก็ไดัอาค้ยซากดันปีนเป็นปุยเช่นเดียวกัน ในอดีตท่ีผ่านมา ปีนเป็นสินค้าท่ีนำรายได้ 
ให้ซาวลีซออย่างงดงาม

ความเชื่อทางศาสนา ลีชอนับถือผีเหมีอนซาวเขาเผ่าอ่ืนๆ โดยเช่ือว่ามีท้ังผีดีและผี 
ร้าย ทั้งมีประจำอยู่ในท่ีต่างๆ ในม้านเรือน หมู่ม้าน ดามไร่ ห้วย ลำธาร บ้างก็เท่ียวเร่ร่อนอยู่ ดัง 
นั้นด้วยความเกรงกลัววิญญาณภูติผีปีศาจนี้ จึงมีศาลไว้สำหรับเคารพบูชาเซ่นไหว้กันอยู่เสมอ 
เพ่ือไม่ให้ผีมาทำอันตรายตน ในขณะเดียวกัน ก็เพ่ือให้ผีดีมาปกปักรักษาคุ้มครองให้ร่มเย็นเป็น 
สุข ให้พิชพันธุท่ีปลูกบริบูรณ์ด้วย และโดยท่ีลีซอนับถือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษจึงมีการจัด 
แท่นบูชาไว้ดามม้านตน มีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษเช่นเดียวกับชาวเขาเผ่าอื่นๆ ดังน้ันพิธีกรรม 
ต่าง ๆที่เกี่ยวกับการไหว้ผีไหวํวิญญาณ จึงต้องปฎิม้ติกัน'โดยเคร่งครัด

ลักษณะของหมู่ม้านลีซอท่ีขาดไม่ได้อย่างหน่ึงคือ ทุก ๆหมู่ม้านจะต้องมีศาลผีประจำหมู่ 
ม้าน ลีซอนับถือผีประจำหมู่ม้านอย่างเคร่งครัด คล้ายเป็นเทพเจ้า “GOD” ถ้าไม่มีศาลผีดัง
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กล่าวถือว่าเป็นหมู่บ้านท่ีไม่สมบูรณ์แบบ ด้วยความเช่ือว่าผีน้ีจะเป็นผู้ท่ีปกปักร้กษา คุ้มครอง 
ชีวิตทุกชีวิตในหมู่บ้าน เป็นผู้ตลบันดาลให้มีความสุข พันจากโรคภัยไข้เจ็บ

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญสำหรับความเช่ือเหล่าน้ี มี 2 คน คือ หมอเมืองและหมอผี

หมอเมือง เป็นผู้นำทางศาสนา เป็นผู้ทำพิธีบูชาผีประจำหมู่บ้าน หมอเมืองเป็น
ตำแหน่งท่ีไม่สืบสายต่อไปยังลูกหลาน ชาวลีซอจะต้ังผู้อาวุโสในหมู่บ้านเพียง 1 คน เป็นหมอ 
เมือง ซ่ึงจะเป็นผู้ท่ีทุกคนในหมู่บ้านให้ความนับถือ มืข้อกำหนดดามประเพณีของลีซอว่าหมอ 
เมืองจะด้อง'ไม่กินเน้ีอสัตว์'บางชนิด เซ่น งู เสือ หมี และหมอเมืองจะเป็นผู้มืส่วนในการออก 
ความคิดเห็นในการเลือกท่ีอยู่หรือย้ายท่ีอยู่ใหม่

หมอผี เป็นผู้ทำการติดต่อระหว่างผีภับคน โดยเฉพาะเมื่อมีการเจ็บไข้โดยไม่ทราบ 
สาเหตุ หมอผีจะเป็นผู้ท่ีติดต่อภ ับ ผ ี และรักษาความเจ็บไข้เหล่าน้ัน ชาวลีซอมืความเช่ือว่าผีมื 
จริง แทบทุกหมู่บ้านจึงมืหมอผีอยู่ประจำ หมอผีเป็นได้เฉพาะคน ไม่มืการสืบสายโลหิตไปยัง 
ลูกหลาน หมอผีลี1ซอจะมืเฉพาะผู้ชาย จะเป็นคนหนุ่มหรือแก่ก็ได้

แม้ว (M eo, Miao)

ชนกลุ่มน้ีเรืยกตัวเองว่า “ยัง” (Hmong) ถ่ินกำเนิดของชาวยังยังไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัด 
ชาวยังอพยพเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเดินทางจากทาง 
ดอนใด้ของประเทศจีนผ่านประเทศลาวเข้ามาทางจังหวัดเชียงราย น่าน และ เลย (สารานุกรม 
ชาติพันธุยัง : 2538)

ล้กษณะการตั้งถิ่นฐาน ชาวยังในประเทศไทยนิยมต้ังบ้านเรือนอยู่ดามภูเขาสูงๆ ส่วน 
ใหญ่จะอยู่ในระตับ 3,000 - 5,000 ฟุตจากระตับน้ัาทะเล ถ้ายอดเขามืท่ีราบมากพอจะรวมกัน 
อยู่เป็นหมู่บ้าน แด่ถ้ามืท่ีราบไม่พอ ก็จะต้ังหมู่บ้านกระจัดกระจายดามไหล่เขา แด่นิยมปลูก
บ้านใกล้ๆกับญาติพี่น้อง ในแด่ละหมู่บ้านจะมืต้ังแต่ 4-5 ครัวเรือนข้ึนไปจนถึงประมาณ 50-100 
ครัวเรือน และท่ีสำคัญชาวยังนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ด้นน้ัา และจะน่าน้ัาไปใชีโดยการไปตัก 
หรือต่อลำรางไม้ไผ่เข้ามาใกล้หมู่บ้าน

โครงสร้างทางสังคม ลักษณะการปกครองของชุมชนชาวยังจะมืลักษณะเหมือนกับหมู่ 
บ้านท่ัวไป คือมืคณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองหมู่บ้าน ดูแลความสงบสุขและ 
ช่วยระงับกรณีพิพาทด่าง  ๆ คณะกรรมการหมู่บ้านจะเลือกจากผู้อาวุโสจากแซ่ด่าง ๆในหมู่บ้าน ท่ี
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มีลักษณะเป็นผู้นำท่ีน่าเช่ือถือ เป็นคนซ่ือสัตย์ ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะเป็นอย่างดี และมี 
ความรู1นเร่ืองผี เร่ืองประเพณีด้วย ด้งน้ันหมอผีจึงมักจะเป็นหน่ึงในคณะกรรมการหมู่บ ้าน ด้วย 
ในปัจจุบัน คณะกรรมการหมู่บัานต้องเป็นผู้ท่ีสามารถพูดและเข้าใจภาษาไทย เพราะจะต้องติด 
ต่อกับเจ้าหน้าท่ีของร้ฐ (ลิขิต ธีรเวคิน : 2521)

ระบบครอบคร้ว ผู้ชายมังสามารถมีภรรยาเกินกว่าหน่ึงคนและทุกคนจะเข้ามาอยูร่วม  

กันในบัานของฝ่ายสามี แต่ก็มีจำนวนน้อย ข้อห้ามซ่ึงยึดถือกันมากคือ ไม่อนุญาตให้มีการแต่ง 
งานกับคนแซ่หรือตระกูลเดียวกัน เพราะเป็นพ่ืน้องกัน แต่จะนิยมแต่งงานระหว่างญาติลูกพ่ืลูก 
น้องช่ืงมีแซ่ต่างกัน แม้ปัจจุบันซาวมังนิยมต้ังนามสกุลใหม่แบบคนไทย แต่ทุกคนก็ยังมีตระกูล 
แซ่เติมของตนเอง และสามารถสืบสาวความเป็นญาติร่วมแซ่ตระกูลกันได้ ช่ืงความสัมพันธ์น๋ีได้ 
ล่งผลถึงการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในยามเจ็บไข้ หรือทุกข์ยากด้วย

อาชีพ ชาวมังล่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทางเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูกข้าว 
ข้าวโพด ปีน และ ข้าวฟ่าง นอกจากการเพาะปลูกแล้ว ชาวมังก็ยังเลี้ยงสัตว์ เซ่น หมู ไก่ ม้า 
ชาวม้งทุกครอบครัวจะมีไร่อย่างน้อยหน่ึงแห่ง สมาซิกทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำไร่ วิธีการ 
ทำไร่จะใข้วิธีถางปาในฤดูแล้ง เม่ือถางป่าหมดแล้วจะท้ิงไว้ให้แห้ง จากน้ันก็จะเผา จนเข้าฤดูฝน 
จึงเร่ิมปลูกพืช เม่ือเพาะปลูกพืชไร่ในพ้ีนท่ีดินเดิมต่อเน่ืองกันประมาณ 3-5 ปี ซาวม้งจะย้ายไป 
เพาะปลูกในท่ีแห่งอ่ืน ท้ังน้ีเน่ึองจากสภาพดินเส่ือมโทรมลง ในปัจจุบัน การปลูกปีนลดน้อยลง 
มาก มีบ้างท่ีปลูกไว้เพ่ือบริโภคเอง โดยได้ห้นมาปลูกพืชเพื่อการค้าแทน (ขจ้ดกัย บุรุษพัฒน์ : 
2526)

ความเชื่อทางศาสนา ชาวม้งมีการนับถือวิญญาณ ช่ืงมีอยู่หลายชนิด มีท้ังท่ีเป็นส่ิง 
ดักด๋ีสทธ้ีเก่ียวกับธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และท่ีเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษ โดยมักใช้คำเรียกส่ิง 
ดักด๋ึสิทธ้ีท่ีน้บถือเหล่าน้ีว่า “ผี” แบ่งได้หลายระดับ เซ่น

•  เทพเจ้า เรียกว่า โข้ว ซ่ึงจัดว่าเป็นผู้สรัางสรรพส่ิงท้ังปวงและเป็นผู้ดูแลโลกท้ังหมด
ท่ีสำด้ญอีกตนหน่ึงคือ ย ุว ้า ตัวะเต ่ง  เป็นผู้อนุญาตให้คนมาเกิด ดัดสินชีวิตคนและ
กำหนดอายุคน เปรียบเหมือนพญามัจจุราช

•  เน ้ง  ผีท่ีคอยต่อสู้กับผีร้าย มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้คนยามเจ็บป่วย
•  ผีเรือน ซ่ึงอยู่ประจำประตูหน้าบ้าน เสากลางบ้าน เดาไฟใหญ่ เดาไฟเล็ก
•  วิญญาณบรรพบุรุษและส่ิงดักด๋ีสทธ้ีเหนือธรรมชาติ เซ่น ท่ีอยู่บนฟ้า ในลำน้ัา ประจำ 

ด้นไม้ ภูเขา ไร่นา ฯลฯ
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ในแต่ละปี'ชาวม้งด้องเซ่นสังเวยส่ิงศักด้ีสิทธ้ิเหล่าน้ีปีละคร้ัง จึงต้องมีหมอผีเป็นผู้ติดต่อ 
กับผีต่าง ๆโดยการเข้าทรง นอกจากหมอผีท่ีเป็นคนทรงแล้ว ในหมู่บ้านอาจจะมีหมอคาถาและ 
หมอสมุนไพรอีกต้วย โดยท้ังสองคนหลังน๋ึไม่มีอำนาจในการติดต่อกับผี แต่สามารถรักษาไข้ 
ด้วยการใช้คาถาและสมุนไพร

อีกส่ิงท่ีสะท้อนถึงการนับถือวิญญาณของซาวม้ง คือ การไม่กล่าวส่ิงไม่ดี และประพฤติ 
ไม่ดีต่อสิ่งที่เคารพว่าเป็นสิ่งศักดลิทธ้ี เซ่น ส่ิงศักด้ีสิทธ่ีในบ้าน 5 แห่ง ได้แก่ ประตูหน้าบ้าน 
เสากลางบ้าน หรือ เสาที่อยู่ใกล้เตาไฟเล็ก ฝาผนังดรงข้ามประตูหน้าบ้านซ่ึงเป็นท่ีต้ังของห้ิง 
บูชา เดาไฟใหญ่ และเดาไฟเล็ก รวมท้ังไม่น่ังบนธรณีประตู ไม่ใช้มีดลับหรือฟันเสา ไม่ถ่ม 
นั่าลาย,ใส่เดาไฟ
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ส ่ว น ท ี่ 2 ผ ล ก า ร ว ิจ ุ้ย จ า ก ก า ร ส ัม ภ า ษ ณ ์เจ า ะ ล ึก

รวบรวมจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) กลุ่มตัวอย่าง รวม 4 กลุ่ม ไตัแก่

1. คณะกรรมการโครงการวิทยุชุมชน และ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การส่ือ 
สารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.)จังหวัดแม่ฮ่องสอน
■  รายการวิทยุชุมชนท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

2. ผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่า กะเหร่ียง มูเซอ ลีซอ แม้ว
■  การรับรู้เก่ียวกับการจัดการวิทยุชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาดรา 40
■  แนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการวิทยุชุมชน
■  บทบาทในการจัดการวิทยุชุมชน
■  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก่ไขปัญหาการจัดการวิทยุชุมชน

3. หัวหน้าส่วนราชการ

4. องค์กรพัฒนาเอกชน

โดยนำเสนอผลการวิจัยประเด็นการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ตังน้ี 

1 รายการวิทยุชุมชนท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี 2 หน่วยงานท่ีจัดต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ข้ึน คือ กรมประซาสัมพันธ์ และ องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) และหสังจาก 
รัฐธรรมนูญฯไตักำหนดบทบัญญ้ติมาดรา 40 ท้ัง 2 หน่วยงานต่างเดรียมแผนเพ่ือรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยไตัมอบนโยบายใหัสถานีวิทยุกระจายเสียงฯในสังกัดดำเนินการ 
โครงการนำร่องวิทยุชุมชนเหมือนกัน แต่จากการศึกษารูปแบบและวิธีดำเนินการรายการวิทยุ 
ชุมชนของท้ัง 2 สถานีฯในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่อนข้างจะมีความแดกต่างกันมาก ท้ังในเร่ืองของ 
แนวคิดและวิธีการ

แม้ว่ารายการวิทยุชุมชนที่ดำเนินการกันอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบันนี้ จะยังไม่ 
เป็นไปดามแนวคิดของวิทยุชุมชนอย่างสมบูรณ์ แต่การศึกษาถึงการดำเนินการวิทยุชุมชนใน
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ปัจจุบัน ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดวิทยุชุมชนใน
อนาคต

ร า ย ก า ร ท ี่น ี่แ ม ่ฮ ่อ ง ส อ น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของกรมประชาสัมพันธ์ ซ่ึง 
ทำการส่งกระจายเสียง 2 ระบบ คือ ระบบ A.M.ความถ่ี 981 KHz. และระบบ F.M.ความถ่ี 104 
MHz. ได้จัดรายการวิทยุชุมชนดามโครงการวิทยุชุมชนคน อปม.(อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ 
ประจำหมู่บ้าน) ดามนโยบายของกรมประซาสัมพันธ์ท่ีได้ส่ังการมา โดยออกอากาศในระบบ 
F.M. ความถ่ี 104 MHz. ซ่ือรายการ "ท่ีน่ีแม่ฮ่องสอน11 ซ่ึงได้มีการแต่งด้ังคณะอนุกรรมการ 
ดำเนินโครงการวิทยุชุมชน คน อปม.(อาสาสมัครประซาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน) จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน และคณะทำงานโครงการฯ ซ่ึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อธิบายถึงการพิจารณาแต่งด้ังคณะกรรมการว่า

"เราได้พิจารณาจากผู้มีความรู้และหน่วยราชการท่ีเราคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการวิทยุ 
ชุมชน ผู้น่าในท้องถ่ีนท่ีเราเห็นว่ามีความรู้ความสามารถทางด้านข่าวสาร เราได้พิจารณาร่วมกัน 
ในสถานีฯก่อนว่า ใครท่ีสนใจสถานีวิทยุของเราบ้าง จากที่เขาเคยมาใข้บริการของเรา เราก็ได้ 
พิจารณาจากจุดน้ัน แล้วก็ทำหนังสือเชิญมาเป็นกรรมการร่วม ทุกท่านก็ยินดี หลังจากท่ีเราเชิญ 
แล้ว เราก็มีประชุมและแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการน้ี กรรมการก็ยินดีมา”

สำหรับวันและเวลาออกอากาศรวมท้ังรูปแบบรายการท่ีกำหนดแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 
"แม่ฮ่องสอนวันน้ี11 “สายตรงจากคนพิง” และ "เป็ดตำนาน,, น้ัน ก็เป็นการกำหนดข้ึนจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการท้ังส้ิน

“กรรมการได้ประชุมร่วมกันว่าจะจัดรายการอย่างไร ถึงจะให้เป็นวิทยุชุมชนท่ีแท้จริง 
คิดว่าแต่ละชุมชนจะด้องการอะไรบ้าง คณะกรรมการซ่ึงคลุกคลีอยู่กับชุมชนต่างๆ เขาก็มา แล้ว 
ก็ให้แนวทางถึงความต้องการของชุมชนต่างๆ แล้วเราก็มาจัด เราให้เวลา 1 ช่ัวโมง สำหรับวิทยุ 
ชุมชน เราพิจารณากันดั้งแต่เวลา ว่าเวลาใดท่ีเหมาะสม และคิดว่าน่าจะมีรายการอะไรบ้างท่ีจะ 
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง,,

จะเห็นได้ว่า การจัดการวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด 
แม่ฮ่องสอนน้ัน มีรูปแบบและวิธีการอย่างท่ีส่วนราชการมักจะปฎิบ้ดกัน เซ่น คณะกรรมการท้ัง 2 
ชุดซ่ึงได้รับการแต่งด้ังข้ึนน้ัน ก็มาจากส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่ นอกน้ันเป็นเจ้าหน้าท่ีสถานีฯ 
และส่ือมวลซนในพ๋ีนท่ีบ้าง ส่วนด้วแทนจากชุมชนมีเพียง 2-3 คนเท่าน้ัน ซ่ึงหากจะพิจารณา
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โดยผิวเผิน อาจจะทำให้เข้าใจได้ว่า เปิดโอกาสให้ชุมชนน้อยเกินไป แต่จากการศึกษาพบว่า ด้ว 
แทนชุมชนไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการจัดรายการ เพราะไม่มีค่าดอบแทน การแต่งต้ังคณะ 
กรรมการกิไม่บรรลุผลดามว้ตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ดามข้อมูลท่ีได้จากการส้มภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้งน้ี

"ในการประชุม คณะกรรมการกิแสดงความคิดเห็นดี กิแข็งข้นดี แล้วกิหายเงียบไปหมด 
อาจเป็นเพราะวิทยุเราไปไม่ไกล กลุ่มผู้ฟังของเราน่ีในเมือง,,

“กรรมการมาประชุมน้อย แสดงความคิดเห็นแล้วกิท้ิง เขาต้องการค่าตอบแทนทุกคร้ัง 
ท่ีมา เขาบอก ผมต้องเสียเงินค่ารถ เสียเวลาทำงาน ขนาดไปเชิญถึงบ้าน เขาย้งไม่มา ไม่อยาก 
หวังกับคณะกรรมการ ดอนแรกมีเงินกิมา ดอนหลังไม่มีเงินกิไม่มา,,

และหากจะวัดล้มฤทธิผลของรายการด้วยโทรศัพท์จากผู้ฟังเซ่นเดียวกับรายการวิทย ุ
ทั่วๆไป วิธีการน้ีอาจจะใข้ไม่ได้กับรายการท่ีน่ีแม่ฮ่องสอน มีข้อสรุปท่ีดรงกันท้ังจากผู้อำนวย 
การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเจ้าหน้าที่สถานีที่เกี่ยวข้อง 
ในรายการว่า

"คนแม่ฮ่องสอนไม่กล้าแสดงออก คนท่ีสนใจพูดคุยออกวิทยุจะน้อยกว่าท่ีอ่ืน ผู้ฟังส่วน 
ใหญ่เป็นวัยรุ่น ชอบบ้นเทิงเป็นหลัก ข่าวคราวล้าเป็นข่าวไกลตัว กิไม่ค่อยสนใจ,,

"ท่ีแม่ฮ่องสอน คนท่ีน่ี'ไม่กล้าแสดงออก คนท่ีแสดงออกจะเป็นวัยรุ่น เยาวชนฟังเพลง 
ท่ีออกไปสำรวจ ถามว่าชอบฟังอะไรมาก ชอบเพลง ฟังข่าวนิดหน่อย ชอบฟังข่าวชาวบ้าน 
แบบเอาหน้งลือพิมพ์มาอ่าน แต่ของเราทำอย่างน้ันไม่ได้,,

"คนท่ีน่ีชอบอยู่เฉยๆ เงียบๆ ไม่แสดงความคิดเห็น คนท่ีน่ีไม่เหมือนท่ีอ่ืน ทำรายการ 
แล้วกิท้อ ไม่มี feed back คีอฟังอย่างเดียว ถามว่าฟังไม๊ ฟัง แต่ชอบฟังเพลงไม่ชอบแสดง 
ความคิดเห็น,,

สภาพเข่นนี้จะพบได้เข่นกันในรายการวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การ 
ส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายการท่ีน่ีแม่ฮ่องสอน วางกลุ่มเป็าหมายไวัท่ีชุมชนในเขตเทศบาลซ่ึงไม่มีชุมชนซาว 
ไทยภูเขาเผ่าใดอาศัยอยู่ในเขดเทศบาล เน่ืองจากเขตบริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รฺะบบ F.M.ความก่ี 104 MHz. มีเขดบริการไม่ไกล สามารถรับ 
ฟังได้ข้ดเจนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเท่าน้ัน แต่กรณีน้ีก็ถึอว่าเป็นไปดามหลักการของวิทยุชุมชนท่ี 
ว่า เป็นสถานีวิทยุท่ีมีรัศมีการออกอากาศครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีเท่าน้ัน คือ มีลักษณะเป็น
narrowcasting ไม่ใช่ broadcasting และแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายของรายการจะไม่ใช่ชุมชนซาวไทย
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ภูเขาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้ แต่ผลการดำเนินการรายการที่นี้แม่ฮ่องสอน ก็ 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อวิทยุชุมชนได้ ด้งน้ี

1. รายการน้ีไม่ได้เกิดข้ึนจากความต้องการของชุมชน ตามหลักการของวิทยุชุมชนท่ีถึอ 
หลักว่าคนส่วนใหญ่แสดงความคิดความต้องการร่วมกัน ซ่ึงส่งผลถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 
การจัดรายการ อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนจะมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ไม่ไดํข้ึนอยู่กับการเป็ด 
โอกาสให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมเท่าน้ัน แต่ยังข้ึนอยู่กับความต้องการ ความสนใจของชุมชนท่ีมีต่อ 
โครงการด้วย

2. เน่ืองจากโครงการวิทยุชุมชนไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆในด้านลบต่อสังคม ต่อชุมชน จึง
ทำให้ไม่มีชุมชนใดให้ความสนใจต่อโอกาสการมีส่วนร่วมที่ส่วนราชการจัดให้ ย่ิงไปกว่าน้ัน
การท่ีชุมชนไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ อาจเป็นเพราะไม่ได้รับประโยชน์ทางด้านการเงินหรือทาง 
ด้านเครษฐกิจ ตรงกันข้าม การเข้าร่วมในการจัดวิทยุชุมชนยังอาจทำให้ต้องเสียสละบางส่วน 
ด้วย

3. เป็นท่ีน่าลังเกดว่า ในลังคมเมืองประชาชนมีวิถีซีวิดแบบต่างคนต่างอยู่ ตัวใครตัวมัน 
จึงมักไม่ค่อยสนใจการทำงานเพื่อส่วนรวม เป็นลักษณะของลังคมที่ขาดจิตสำนึกสาธารณะ 
(public mind)

ส ถ า น ีว ิท ย ุก ร ะ จ า ย เส ีย ง อ ง ค ์ก า ร ส ื่อ ส า ร ม ว ล ซ น แ ห ่ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  (อ ส ม ท .)  จ ัง ห ว ด  
แ ม ่ฮ ่อ ง ส อ น

องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงใน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระบบ F.M. ความถ่ี 99.5 MHz. นับเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมีความ 
สำค้ญอีกสถานีหน่ึงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากมีเขดบริการกว้างครอบคลุมพ้ืนท่ีมาก ผู้ 
วิจัยได้ทดสอบผลการรับฟังตามพ้ืนท่ีหมู่บ้านชาวไทยภูเขาซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีทำการศึกษา พบว่า
สามารถรับฟัง F.M. 99.5 MHz. ได้ชัดเจน

สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลซนแห่งประเทศไทย(อสมท.)จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน ได้จัดรายการวิทยุชุมชนเป็นจังหวัดนำร่องดามนโยบายขององค์การส่ือสารมวลชน 
แห่งประเทศไทย(อสมท.) เซ่นกัน โดยกำหนดแนวคิด(concept^องสถานีฯ ว่าเป็นวิทยุเพ่ือชุม 
ชน (Radio for community) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อธิบายว่า



65

“เริ่มจากนโยบายส่วนกลาง เม่ือปี 2541 ให้ 48 สถานีของ อสมท.ในด่างจังหวัดปร้บตัว 
เป็น local station เพ่ิมบริการชุมชน ให้เป็นประโยชน์กับห้องถ่ิน ให้'ห้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม,ให้รู 
สึกว่า เป็นของเขา ได้มอบอำนาจให้ทุกสถานีไปคิดแผนทำกัน เราก็มาทดลองโครงการนำร่อง 
วิทยุชุมชนเต็มรูปแบบ คืออุปโลกน์ข้ึนมาเองว่าเต็มรูปแบบ คือบริการต้ังแต่ ตี 5 - เท่ียงคืน 
หลักการของเราคือ เรารับข้อมูลจากชาวบ้าน เป็นศูนย์บริการข่าวสาร ลูกสุนัขหาย ลูกควายหาย 
คนหาย กระเป๋าตังค์'หาย เราประกาคให้ เอาทุกอย่างแบ้แด่งานบุญ งานศพ จากน้ันก็มีการรับ 
แจังข่าวสาร รับคำถาม สงลัยในบริการของหน่วยราชการหรือปัญหาด่างๆท่ีอยากจะรู้ คล้ายๆ 
เชิงร้องทุกข์ โดยจะประกาศแทรกห้ายรายการ แด่ถ้าด่วนจริงๆจะแทรกในระหว่างรายการ
พยายามจะแทรกทุกรายการ จนถือว่าดลอดท้ังหมด,,

จะเห็นได้ว่า การจัดวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ไม่มีลักษณะของรายการ แด่เป็นการแทรกข้อมูลของห้องถ่ินและของชุมชนเข้าในแด่ละช่วงราย 
การเท่าน้ัน

ประเด็นที่นำสนใจและแดกด่างจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน ของกรมประชาสัมพันธ์ ซ่ึงสะห้อนถืงมุมมองท่ีแดกด่างกันของผู้บริหารสถานีฯ ก็คือ 
ช่วงเริ่มโครงการฯ สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีการจัดตั้งคณะ 
กรรมการ ด้วยเหตุผลดามท่ีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ข้ึ 
แจงไว้ คือ

“แนวคิดต้ังคณะกรรมการ ทีแรกก็มีแนวคิดท่ีจะทำแด่เน่ืองจากมีปัญหา เกรงว่า เราไม่ 
สามารถปฎิบ้ตีดามนโยบายของกรรมการได้ เพราะว่ากรรมการคนนอกมาจากหลายฝ่าย ไม่มี 
ความรู้ด้านส่ือสารมวลซน ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แม่ฮ่องสอนไม่มีสถาบันอุดมศึกษา ไม่มีนักวิชาการ 
ด้านการส่ือสาร เราไม่แน่ใจว่ากรรมการจะมาครอบงำ ทำให้เราขาดอิสระในการทำงาน กลัวเขา 
จะมาแทรกแซง กลัวเขาจะมาโน้มน้าวเรา ถ้าเราทำเข้าที่แล้ว เราสามารถโน้มน้าวให้กรรมการ 
เข้าใจว่า เราด้องการทำอะไร แนวคิดต้ังกรรมการย้งมีอยู่,,

แด่ส่ืงท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการ คือ จัดแถลงเป็ด 
ตัวโครงการฯ ในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

“ผมทำเอกสารเสนอผู้ว่าฯ เสนอท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เป็ดแถลง
ข่าว ผมใช้คำว่า ขอเชิญซวน ไม่ใช่ขอความร่วมมือ ใช้คำว่าขอเชิญซวนหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกส่วนมาใช้บริการของเรา เพ่ือประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประซาซนเข้าใจ,,
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“ท่ีผ่านมาส่วนราชการมักคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องประซาสัมพันธ์ เพราะไม่คุ้นเคยกับ 
ส่ิงเหล่าน้ี ไม่เคยผ่านเมืองใหญ่มา เห็นว่าไม่จำเป็นคิดว่าชาวบ้านยังไงก็ไต้ แด่จริงๆแล้วชาว 
บ้านยังต้องการ,,

แม้ว่าวิธีเริ่มต้นของสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะแตกด่างจาก 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แด่การโทรศัพท์เข้าร่วมรายการของ 
ผู้ฟังกลับมีสภาพไม่แตกด่างกัน

"เราก็พยายามสะท้อนปัญหาชาวบ้านขึ้นมาด้วย โดยเป็ดให้เขียนจดหมายถามหรือ 
โทรศัพท์ ซ่ึงช่วงแรกไม่มีใครโทรเข้ามาเลย ไม่ว่าแจ้งเหตุ หรือให้ความเห็นอะไร ไม่มีเลย
อย่างดีแค่ขอเพลง แด่พูดหลังไมค์ ไม่กล้า on air คนแม่ฮ่องสอนไม่ชอบสาระ ไม่ชอบข่าว ไม่ 
ชอบโฆษณา ต้องการความบันเทิงอย่างเดียว ไม่ชอบ DJ พูดมาก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
เน่ืองจากสังคมเล็กแคบ จะรู้กัน พอใครโทรเข้ามาก็จะแซวกัน ไม่กล้าเข้ามีส่วนร่วม เพราะจำ 
เสียงกันไต้ เขิน อาย อีกส่วนคือ พูดไม่ซัด เป็นซาวเขา,,

อีกกรณีหน่ึงท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดแม่ฮ่องสอนพยายาม 
ดำเนินการ ก็คือ ประกาศเป็ดรับ DJ (ผู้จัดรายการ) อาสาสมัคร โดยไม่มีค่าตอบแทน

"เราประกาศหา DJ อาสาสมัคร เพราะอยากมีภาษาท้องถิ่น ก็ไต้อาสาสมัครมา 2 คน 
เป็นกะเหร่ียงกับไทยใหญ่ ก็จัดสรรเวลาให้ทดลองทำ ก็มอบนโยบายให้เขา มอบ concept ให้ 
เขา หลักการคือ เป็นภาษาถิ่น เน้นเร่ืองวัฒนธรรม เน้นความรักความสามัคคี เน้นเอาพระเจ้า 
อยู่หัวเป็นศูนย์กลาง คุณอยู่เผ่าไหน มาจากไหน ขอให้มีพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกัน ขอให้รัก 
สามัคคีเป็นหลัก เท่าท่ีเช็คดู ก็พบว่า เรตต๋ิงสูงมาก ซ่ึงไม่น่าเช่ือ ผิดคาด,,

อย่างไรก็ดาม การจัดสรรเวลาเพ่ือเสนอรายการในภาษาถ่ินโดยผู้จัดรายการอาสาสมัคร 
รวมทั้งการแทรกประกาศข่าวสารของท้องถิ่นและออกอากาศเสียงโทรศัพท์จากผู้ฟังในประเด็น 
ต่างๆก็ยังไม่อาจกล่าวไต้ว่าเป็นรายการวิทยุชุมชน เพราะประชาชนอีกเป็นจำนวนมากยังไม่ไต้ 
เข้าถึงรายการทุกคน การตัดสินใจการเลือกเนี้อหารายการยังเป็นของผู้จัดรายการและของเจ้า 
หน้าท่ีสถานีฯซ่ึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยอมรับในข้อน้ี

“อสมท.ยังไม่สามารถเรียกว่า วิทยุชุมชนตามวิชาการไต้ เราก็เล่ียงไปเป็นวิทยุเพ่ือชุม 
ซน radio for community ถ้าเราประกาศว่า เราเป็นวิทยุเพ่ือชุมชน ชาวบ้านเขากล้าท่ีจะเข้ามา 
ขอใช้บริการฝากประกาศข่าวด่างๆ คือต้องการใช้ช่ือตัวน้ีให้เป็นส่ือ เราพยายามทำตรงนี้เพื่อ,
แสดงบทบาทว่า เราคืนกำไรให้ซาวบ้าน ไม่ไต้ทำธุรกิจอย่างเดียว เป็นท่ีพ่ืงของชาวบ้าน เป็น 
ส่วนหน่ึงของประซาซน เราคิดว่าดรงน้ีเป็นการปรับตัวเป็นส่วนหน่ึงของมาตรา 40”
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มีความแตกต่างที่น่าสนใจระหว่างผู้จัดรายการอาสาสมัครของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

อสมท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ คณะอนุกรรมการโครงการวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

แห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน น่ันคือ แม้ทั้งสองหน้าที่ต่างก็ไม่ได้รับค่าดอบแทนเช่นกัน 

แต่ผู้จ ัดรายการอาสาสมัครเป็นผู้อาสามาปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความเต็มใจ ในขณะที่คณะ

อนุกรรมการโครงการวิทยุชุมชนเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซ่ึงอาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่เต็มใจโดย 

ส่วนตัว จึงทำให้เกิดการละเลยต่อหน้าที่ แต่จากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจาย 

เสียง อสมท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ทำให้ทราบถึงแรงจูงใจของผู้จัดรายการอาสาสมัครท้ัง 2 คน

“ท้ังคู่ทำมา 1 ปี ทั้งคู่ก็มาขอผมจะลงเล่นการเมือง นี่คือปัญหาของผม เขาประเมินว่า 

เขาตังมาก ผมก็บอกว่า1ให้ใจเย็นๆ น่ีคือปัญหาของผม เขาคิดว่าเขาตัง กะเหรี่ยงจะลง สท. 

(สมาชิกสภาเทศบาล-ผู้วิจัย) ไทยใหญ่จะลงวุฒิสมาชิกคร้ังนี้ แต่ไม่ได้ลง แต่ก็มีแนว'โน้มจะลง 

สส. นี่คือปัญหา จริงๆแล้ว เราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้,,

ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขากับรายการวิทยุชุมชนในปัจจุบัน

สำหรับรายการที่นี่แม่ฮ่องสอนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด 

แม่ฮ่องสอน กรมประชาสัมพันธ์นั่น เนื่องจากเขดบริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ 

ไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ความถ่ี 104 MHzAนระบบ F.M. จำกัดอยู่ในเขตเทศบาล ไม่ครอบคลุม 

ถึงหมู่บัานซาวไทยภูเขา ทำให้ชุมชนชาวไทยภูเขาไม่มีโอกาสได้รับฟังรายการวิทยุชุมชนท่ีออก 

อากาศในระบบ F.M. ในขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ความถี่ 981 KHz-ในระบบ A.M.ซึ่งรับฟังได้ดามหมู่บัานซาวไทยภูเขา ก็ไม่มีการจัดรายการวิทยุ 

ชุมชน ทำให้รายการวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ซาวไทยภูเขาเลย

ส่วนรายการวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศ 

ไทย (อสมท.) จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งส่งกระจายเสียงในระบบ F.M.99.5 MHz.Llละสามารถรับฟัง 

ได้ในพื้นท่ีหมู่บ้านชาวัไทยภูเขา ก็ปรากฏว่า ซนเผ่าที่รับฟังมากที่สุดก็คือ ซาวไทยภูเขาเผ่า 

กะเหร่ียง เนื่องจากมีการจัดรายการเป็นภาษากะเหรี่ยงออกอากาศในวันเสาร์และวันอาทิตย์ มีผู้ 

น่าชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงเพียงคนเดียวที่ให้สัมภาษณ์ว่าเคยโทรคัพทํไปร่วมรายการครั้งหนึ่ง แต่ไม่ 

สามารถติดต่อได้ “โทรติดยากมาก ก็เลยไม่โทรฯอีกเลย,, ส่วนคนอื่นๆยังไม่เคยโทรศัพท์เข้าไป 

ร่วมรายการเลย

ส่วนซาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆ จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่า มีการรับฟังรายการ 

วิทยุจาก F.M.99.5 MHz-บัางเป็นครั้งคราวแต่ยังไม่เคยมีใครโทรศัพท์ไปร่วมในรายการวิทยุเลย
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เนื่องจากบางหมู่บ้านไม่มีโทรศัพท์ใช้ บางหมู่บ้านมีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน 

เท่าน้ัน

ข้อสรุป กล่าวได้ว่า การจัดรายการวิทยุชุมชนทั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้งไม่ใช่ 

วิทยุชุมชนตามหลักการสากลของวิทยุชุมชน แต่เป็นการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชน เน่ือง 

จากเนั้อหาสาระทั้งหมดและความเป็นเจัาของยังไม่ได้เกิดจากความริเรื่มและบริหารจัดการของ 

ประซาซนในชุมชนโดยตรง (จุมพล รอดคำดี, 2541:23)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 

(อสมท.) จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้นำเสนอรายการวิทยุชุมชนที่มีวันเวลาออกอากาศที่ชัดเจน แต่ 

ใช้วิธีแทรกข้อมูลที่เกี่ยวกับชุมชนไปดามช่วงเวลาต่างๆดลอดทั้งวัน จึงทำ'ให้ผู้'พีง'ไม่'ได้รับรู้เก่ียว 

กับความเป็นรายการวิทยุชุมชนของสถานีฯ ส่วนรายการภาษากะเหรี่ยงซึ่งนำเสนอข่าวสาร 

ต่างๆรวมทั้งข่าวท้องถิ่น ก็มีรูปแบบและวิธีการนำเสนอเหมือนรายการอื่นๆโดยทั่วไป และการ 

อาสาสมัครมาเป็นผู้'จัดรายการก็เป็นการดำเนินการเฉพาะบุคคล ไม่เกี่ยวกับชุมชนแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ยังพบว่าแรงจูงใจของผู้'จัดรายการอาสาสมัครอีกประการหน่ึง คือ ความสนใจท่ีจะ 

เป็นนักการเมือง โดยหวังท่ีจะใช้ความเป็นผู้'จัดรายการวิทยุสร้างซ่ือเสียงให้ดนเอง
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2. การรับรู้ของผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขา๓ ยวทบการจัดการวิทยุชุมชนอันเน่ืองมาจากมาดรา

40 ของรู้'จธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร1ไทย พ.ค.2540

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาทั้ง 4 เผ่า ได้แก่ เผ่ากะเหร่ียง เผ่ามูเซอ เผ่า 

ลีซอ เผ่าแม้ว ถึงการรับรู้เกี่ยวกับมาดรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนด 

ให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงจะเป็นโอกาสให้องค์กรชุมชนดำเนินการ 

วิทยุชุมชนได้ พบว่า

ผู้นำชุมชนจากท้ัง 4 เผ่า รับทราบเกี่ยวกับมาดรา 40 ของรัฐธรรมนูญบ้างไม่มากนัก 

เพียงแต่ได้ยินจากที่มีการพูดกัน แต่ยังไม่ทราบรายละเอียด และยังไม่เขาใจว่าจะดำเนินการ 

เรื่องวิทยุชุมชนได้อย่างไร

“ ได้ข่าวเท่านั้นเอง ไม่ม่ันใจว่าจะจริงหรือไม่ เขาบอกว่า ต่อไปนี้ ข่าวสารจะให้ชาว 

บ้านรู้Lห้ทั้วถึง ซาวบ้านมีอะไรก็ต้องไปช่วยกันทำ ต่อไปนี้ซาวบ้านจะอยู่อย่างเก่าไม่ได้แล้ว ต้อง 

มาช่วยกันออกความคิดเห็น ไม่ว่ารายการวิทยุอะไร "

“ ดอนน้ีรัฐธรรมนูญใหม่ เป็ดโอกาสให้ประซาซนเยอะ ต่อไปไม่ว่าโรงเรียน อนามัย ชาว 

บ้านจะมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นได้เสนอได้ ต่อไปซาวบ้านจะมีโอกาสทำอะไรเยอะ แต่ว่าจะ 

ทำอย่างไร ก็ยังไม่รู้"

“ เคยไต่ยินจากที่ในเมืองเขาพูดกันว่า วิทยุชุมชนน้ีเพื่อประโยชน์ประซาซน "

“ ผมกำลังรออยู่ ฟังจากวิทยุว่าเขาเป็ดโอกาสให้ประซาซน เรากำลังหาเวลา แต่ยังไม่มี

โอกาส "

แหล่งข้อมูลในการรับรู้เกี่ยวกับวิทยุชุมชนข้างด้นของผู้นำชุมชนมาจากหลายแหล่ง ผู้นำ 

ชุมชนบางคนรู้จากการแจ้งในที่ประชุมอำเภอ ซึ่งจะมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านจากทุกหมู่บ้านและ 

ตำบลมาประชุมกันเป็นประจำทุกเดือน ผู้นำชุมชนบางคนรู้จากการรับฟังทางสื่อ ซึ่งจะเป็นลื่อ 

วิทยุเท่านั้น เนื่องจากชาวไทยภูเขาส่วนมากไม่สามารถอ่านภาษาไทย จึงไม่มีสื่อสิ่งพีมฟใด ๆใน 

หมู่บ้านของชุมชนชาวไทยภูเขาเลย และชุมชนบางแห่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงยังไม่มีโทรทัศน์ 

วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อสารมวลซนชนิดเดียวของชาวไทยภูเขา แม้ว่าภาษาที่ใข้ในการส่ง 

กระจายเสียงจะเป็นภาษาไทย ซึ่งซาวไทยภูเขาท่ีไม่ได้รับการศึกษาไม่สามารถเข้าใจได้ แต่ก็มี 

ชาวไทยภูเขๅจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะคนรุ่นหนุ่มสาวที่มีโอกาสได้รับการศึกษาบ้างก็สามารถฟัง 

ภาษาไทยได้ นอกจากรับทราบข้อมูลจากการประชุมและทางสื่อวิทยุกระจายเสียงแล้ว ผู้นำชุม 

ซนชาวไทยภูเขาบางคนก็รับรู้เกี่ยวกับวิทยุชุมชน จากการพูดคุยกับเพื่อนในหมู่บ้านอื่น ผู้นำ
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ชุมชนชาวไทยภูเขาทุกคนยอมร้บว่าสนใจการดำเนินการวิทยุชุมชน ทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าจะดำเนิน 

การได้อย่างไร ในขณะท่ีบางคน ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ อย่างเซ่น

ผู้นำชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงบางคน กล่าวว่า 

“ ฟังเขาพูดแล้วก็ไม่คิดอะไร คิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ ”

และผู้นำชุมชนเผ่ามูเซอและลีชอ ก็แสดงความสนใจเพียงผิวเผิน โดยกล่าวว่า 

"โอกาสหน้าพอมีหวัง แด่ปัจจุบันนี้คงยาก"

“ ก็สนใจ มันเป็นวิทยุชุมชนเอง ”

ส่วนผู้นำชุมชนเผ่าแม้ว กล่าวว่า 

“ ยังไม่รู้แท้ๆ ยังไม่ซัด สนใจ ถ้าเจ้าหน้าท่ีมาแนะนำ ”

“ สนใจ ถ้าเขาให้ ก็อยากจะมีเหมือนกัน ”

จากการสัมภาษณ์ถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นำชุมชนแด่ละคน พบว่า ระดับของความรู้ 

เกี่ยวกับการจัดการวิทยุชุมชนของผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขา จะขึ้นอยู่กับระดับของการติดต่อกับ 

สังคมภายนอก ผู้นำที่มีการติดต่อกับสังคมภายนอกมาก ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับวิทยุชุมชนมาก 

ตามไปด้วย สังคมภายนอกที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสังคมในเมืองอาจเป็นเพียงชุมชนอื่นหรือหมู่ 

บัานอื่น ก็ได้

นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์ ยังพบอีกว่า ชุมชนชาวไทยภูเขาหลายหมู่บ้าน มีการ 

รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนชึ่งมีความเข้มแข็งพอสมควร เซ่น เครือข่ายชุมชนชาวไทยภูเขา 

อำเภอปางมะผ้า อันเป็นการรวมตัวกันของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอและลีซอที่อยู่ในอำเภอ 

ปางมะผ้า ซึ่งเป็นองค์กรที่บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการเครือข่าย การจัดกิจกรรมจะมี 

คณะกรรมการฝ่ายด่างๆเป็นผู้ดำเนินการในความรับผิดชอบของเครือข่ายโดยรวม เข่น เครือ 

ข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนั้าห้วยปูลิง ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชุมชนเผ่ากะเหรี่ยง 

หลายหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มนั้าห้วยปูลิง เพื่อดำเนินการในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และ 

ด้นน้ัาลำธารโดยเฉพาะ เนื่องจากชุมชนเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่เขดอุทยานแห่งชาตินั้าดกแม่

สุริน ผู้นำชุมชนที่มีบทบาทในองค์กรชุมชนเหล่านี้ จะเป็นผู้ที่ติดต่อกับสังคมภายนอกค่อนข้าง 

มาก ทำให้เป็นผู้ที่มีความท้นสมัย

อย่างไรก็ดาม เป็นที่นำสังเกดว่า ซาวไทยภูเขาเผ่าแม้ว ไม่มีการรวมตัวกันในล้กษณะนี้ 

เลย และหมู่บ้านของซาวไทยภูเขาเผ่าแม้วส่วนใหญ่มีการคมนาคมค่อนข้างดี เข่น มีถนนราด
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ยางเข้าถึงหมู่บ้าน ซึ่งต่างจากชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง มูเซอ ลีชอ ท่ีมักจะอาศัยอยู่ใน 

พี้นที่ที่การเดินทางค่อนข้างลำบาก บางแห่งถนนเข้าหมู่บ้านใช้ได้เพียงในฤดูแล้งเท่านั้น

นอกจากนั้น ระดับการศึกษาของผู้นำชุมชนก็มีส่วนเสริมในด้านการรับรู้เกี่ยวกับวิทยุชุม 

ชนด้วยเช่นกัน ผู้นำชุมชนที่มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง เช่น จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

จะมีความรู้ดิ และให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคมส่วนรวม แต่ระดับการศึกษา 

ก็ไม่เป็นปัจจัยสำคัญมากเท่ากับการติดต่อสังคมภายนอก เน่ืองจาก พบว่า ผู้นำชุมชนที่มีระดับ 

การศึกษาไม่สูงมากนัก เช่น ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 หรือผู้นำชุมชนที่ไม่เคยได้รับการศึกษา ก็ 

สามารถรับรู้เกี่ยวกับวิทยุชุมชนได้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

ข้อสรุป ผู้นำชุมชนทุกคนทุกซนเผ่า ได้รับทราบเกี่ยวกับวิทยุชุมชน จะต่างกันก็เพียง 

ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเนี้อหา บางคนมีข้อมูลมาก บางคนเพียงแต่ได้ยินมาบ้าง แต่ไม่มีใครท่ี 

ไม่เคยรับทราบเรื่องวิทยุชุมชนและมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญมาก่อน ส่วนความรู้เกี่ยวกับหลัก 

การวิทยุชุมชนนั้น ผู้นำชุมชนยังไม่เข้าใจในหลักการท่ีแท้จริงของวิทยุชุมชน โดยเข้าใจว่าเป็น 

รายการวิทยุที่เป็ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น
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3. แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้นำชมชนชาวไทยภูเขาในการจัดการวิทยุชมชนอันเนื่องมาจาก

มาดรา 40 ของรัรธรรมนฌแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

เนี้อหาในส่วนนี้จะแสดงถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาในการจัด 

การวิทยุชุมชนซึ่งจะเกิดข้ึนในอนาคด

โดยการจัดการวิทยุชุมชนในการศึกษาครั้งนี้จะครอบคลุมทุกขั้นดอนของการดำเนินการ 

เกี่ยวก้บวิทยุกระจายเสียงดามหลักการวิทยุชุมชน (community radio) นับตั้งแต่ การใช้ส่ือใน 

การบริการชุมชน การจัดและผลิดรายการ การเข้าบริหารสถานีท้ังในด้านแนวคิด(concept) การ 

เงินและ เวลา ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) ผู้นำชุม 

ซนชาวไทยภูเขาท้ัง 4 เผ่า ได้แก่ กะเหร่ียง มูเซอ ลีซอ แม้ว ว่าจะมีส่วนร่วมในการจัดการเหล่า 

น้ันได้อย่างไร

ค ุว า ม ส ฺน ใ จ ุใ น ทา รจ ุด ทารวิท ุย ช ุม ช น

ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาทุกคนทุกซนเผ่าให้ความสนใจในการจัดการวิทยุชุมชน โดย 

เห็นว่าหากมีการเสนอรายการวิทยุที่เป็นภาษาของชนเผ่า ก็จะช่วยให้สมาชิกชุมชนแต่ละเผ่าฟัง 

รายการวิทยุได้เข้าใจดีย่ิงข้ึน สามารถรับรู้ข่าวสารได้ดีย่ิงข้ึน เนื่องจากยังมีสมาชิกชุมชนจำนวน 

มากที่ไม่สามารถเข้าใจภาษาไทย

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง พบว่า มีความสนใจในการจัด 

การวิทยุชุมชนอย่างมาก หากว่ามีการเป็ดโอกาสให้ชุมชนสามารถดำเนินการได้จริงๆ ก็จะด้อง 

เข้ามาดำเนินการอย่างแน่นอน

“ก็อยากได้เวลาของชุมชน ถ้ามีเป็ดให้อย่างนี้ ก็ไปแน่ ผมคิดว่าคงเข้าไปจัดแน่นอน เรา 

กำลังรอโอกาสอยู่,,

“จริงๆ เรากำลังหาเวลาอยู่ แด่เรายังไม่มีโอกาส ไม่มีเวลาไป,,

“คนที่จะไปทำมันไม่มีปัญหา แต่ว่าโอกาสดรงนี้ เขาจะเป็ดให้จริงหริอเปล่าเท่านั้น ถ้า 

จริงผมว่าไม่ยากนะ คนบนดอยดอนนี้ก็เยอะที่มีความรู้ เรียนหนังสีอ ในความรู้สึกผม ผม 

อยากทำทุกอย่าง แต่ทำได้....ไม่ได้... ในเมื่อเรามีโอกาส มีสีทธก็นำจะทำ แต่ว่าความเป็นไป 

ได้ว่าจะทำได้ขนาดไหน ผมยังพูดไม่ได้ คล้ายกับเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ หางบประมาณ 

อบรม ไม้ใดํใข้งบประมาณ'หลวง จัดรายการมันก็ด้องเรี่มอย่างนั้น,,
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แด่จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเผ่ามูเซอ พบว่า มีความสนใจในการจัดการวิทยุชุมชน 

เซ่นกันแด่เป็นความสนใจในเบื้องด้น

"เราสนใจ และก็อยากให้มีรายการวิทยุที่พูดภาษาลาฮู (คำที่ซาวมูเซอใช้เรียกด้วเอง-ผู้ 

วิจัย) พี่น้องจะได้ฟังได้ เพราะพวกเราที่ได้เรียน ฟังภาษาไทยได้มีน้อย,1

“มันควรจะมี เพราะบางอย่างชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่อง ถ้ามีวิทยุชุมชนภาษามูเซอ เขาจะได้ 

รู้เร่ือง คิดว่าดี ฝากข่าวได้ มีปัญหาก็พูดได้’,

ส่วนผู้นำชุมชนเผ่าลีซอก็ให้ความสนใจในการจัดการวิทยุชุมชนเซ่นเดียวกัน ด้องการมี 

รายการวิทยุท่ีดำเนินการโดยชนเผ่าลีซอ เพ่ีอชาวลีซอ เป็นส่ิงท่ีผู้'นำชุมชนด้องการ

"พี่น้องเรากังไม่เช้าใจภาษาไทย ฟังไม่รู้เร่ือง อ่านหนังสือไทยไม่ได้ เราไม่มีโทรทัศน์ 

ฟังกันแด่วิทยุ ถ้าวิทยุพูดภาษาลีซอ พี่น้องก็จะเช้าใจและได้ร้บรู้ซ่าวสารมากข้ึน ดีขึ้นด้วย,,

"ผมฟังเรื่องนี้ครั้งแรกในที่ประชุมอำเภอ ก็สนใจ แด่กังไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้อย่างไร แล้วก็ 

กังไม่เห็นมีใครแจ้งเร่ืองน้ีให้ฟังอีกเลย ผมก็อยากรู้ว่าจะทำอย่างไร จะมีรายการวิทยุที่เป็นของ 

พวกเรา,,

สำหรับผู้นำชุมชนเผ่าแม้วนั้น นอกจากให้ความสนใจในการจัดการวิทยุชุมชนเซ่นเดียว 

กับเผ่าอื่นๆแล้ว กังมีประเด็นที่ดีดดามมาทันที คือ ถ้าไม่มีค่าตอบแทน คงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะเช้า 

ไปดำเนินการใดๆ แม้จะเป็นการหมุนเวียนก็ตาม

"ก็สนใจ แด่เราด้องคิดเรื่องบสน้บสนุน,,

"เรื่องวิทยุชุมชน ก็สนใจ ถ้าเขาให้ ก็อยากจะมีเหมือนกัน เพี่อส่วนรวมก็สนใจอยู่ แด่ถ้า 

ไม่มีเงินเดือนให้ ผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ เพราะเขาด้องทำมาหากิน คงด้องคิดก่อน ไม่รู้จะจัด 

ได้หรีอเปล่า ด้องมีทุน ถ้าไม่มีทุนคงจัดไม่ได้ ด้องมีคนมาสน้บสนุน,,

ผู้นำชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงอีกคนหนึ่ง ได้อธิบายถึงประโยชน์ของวิทยุชุมชนท่ีทำให้ชุมชน 

เกิดความสนใจจะมาจัดทำ ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ชุมชนจะได้เผยแพร่ผลงานไปลู่คนภายนอก 

และเผยแพร่ข่าวสารไปลู่พี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงอื่นๆ

"ถ้ารัฐธรรมนูญเป็ดโอกาสให้ เราก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะมีส่วน 

ร่วมเผยแพร่กระจายเรื่องของผลงานด่างๆ ระบบการจัดการ อย่างระบบการทำไร่หมุนเวียน เรฺา 

ทำเรารู้ เราเช้าใจอยู่แล้ว อยากจะให้คนช้างนอกเช้าใจในส่วนน้ีบ้าง ขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรายืนหยัดรักษาไว้โดยดลอด ตอนนี้เราเป็ดอีโคทัวร์ เราทำโครง 

การเอี้องแซะคืนถิ่น ตลอดทั้งปีเราพยายามประชาสัมพันธ์ แด่เราไม่มีเงินทุนที่จะทำอย่างนั้น
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ตอนน้ีผมกำลังชักชวนว่าในพ้ีนที่ อบต.ห้วยปูลิง เราอยู่มา 200-300 ปีแล้ว ป่ายังคงสภาพอยู่ 

เขาน่าจะมาศึกษาในส่วนนี้ว่า เราอยู่อย่างไร ป่าอยู่อย่างไร เรากินอย่างไร ป่ายังอยู่ได้ อีก

อย่าง ผมมองว่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องการรับข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงส่วน 

หนึ่งเราพอที่จะฟังภาษาไทยได้ แด่อีกส่วนฟังไม่ได้เลย ถ้าหากเรามีวิทยุชุมชนภาคภาษา

ปกาญอ (คำท่ีชาวกะเหรี่ยงใช้เรียกตัวเอง-ผู้วิจัย) พี่น้องคงจะได้รับข่าวสารมากขึ้น,,

“ผมอยากผลักด้นหลายครั้งว่า ที่ปกาญออยู่ได้ เขารักษาป่ากันอย่างไร อยากให้คนข้าง 

นอกรู้อย่างนี้เหมือนกัน ดอนนี้ส่วนมากจะไม่มีใครรู้ ทั้งๆที่ปกาญอ เขาอยู่ เขาก็ทำงานของเขา 

แล้วก็อยากให้คนปกาญอรู้ว่า ข้างนอกมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไง บางคนมันไม่รู้ ไม่ว่าเรื่องรัฐ 

ธรรมนูญ เรื่องสิทธิ,,

จะเห็นได้ว่า ผู้นำชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงเป็นชนเผ่าที่ให้ความสนใจกับการจัดการวิทยุชุม 

ชนอย่างมาก ในขณะที่ชนเผ่าอื่นๆเป็นเพียงความสนใจในเบี้องด้นเท่านั้น

สิ่งที่ผู้นำชุมชนทุกคนก็ยอมรับตรงกันก็คือ วิทยุเป็นสิ่อที่ต้องการผู้ม ีความรู้ความ 

ข่านาญเฉพาะด้าน ทั้งในด้านเทคนิคและด้านการจัดรายการ ประชาชนทั้วไปที่ไม่ได้ศึกษาอบ 

รมมาเฉพาะด้านนี้ ไม่สามารถดำเนินการได้ ด้งนั้น ไม่ว่าจะสนใจแค่ไหน ก็ยังด้องการให้ภาครัฐ 

เข้ามาให้การสนับสนุนในด้านการปีกอบรมรวมถึงขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

“ ชาวบ้านไม่เคยความรู้เรื่องนี้ยังไม่มีคิดว่าตัวเองทำไม่ได้หรอก ผมคิดว่ามันต้องมีการ 

อบรม ถ้าจะจัดเป็นอย่างนี้คงมีคนสนใจแยะ แด่ถ้าเพียงแด่แจ้งบอก พูดไปลอยๆ ผมว่ามันเป็น 

ไปไม่ได้ท่ีชาวบ้านจะไปจัดทำ มันไม่รู้ระบบของการจัดการ น่าจะมีการสอน,,

“ หลักการยังไม่รู้ ที่ผมเข้าใจก็คิอว่า ตอนน้ีรัฐบาล กฎหมายเปีดโอกาสให้ประชาซนเข้า 

ไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ "

“ สนใจ ถ้าเจ้าหน้าท่ีมาแนะนำ ”

“ อยากเข้าไปจัดแด่คิดว่าจัดไม่ได้เพราะไม่รู้ห้วข้ออะไร แด่ถ้ามีอบรมให้สอนให้ก็จะไป

ค่าต ุอ บ แ ท น แ ล ะ ก า ร ม ีส ่ว น ร ุ่ว ม ุใ น ทา?จ ุด ทา?

ความคิดเห็นข้างด้นเป็นการแสดงถึงความเข้าใจทั่วๆไปของชุมชน เมื่อกล่าวถึงวิทยุ 

และการมีส่วนร่วม น้ันคือ คนทั่วไปมักจะนึกถึงการเข้าไปปฎิบ้ติหน้าที่ผู้ดำเนินรายการวิทยุ นำ 

เสนอข่าวสารสู่ผู้ฟัง ซึ่งผู้นำชุมชนทุกคนด่างก็ยอมรับว่า การที่ต้องเดินทางเข้าไปจัดรายการ

วิทยุทุกวันหรือสัปดาห์ละครั้งอาจจะเป็นปัญหา หากว่าไม่มีค่าตอบแทน เพราะทุกคนมีงานต้อง 

ทำทุกวัน
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“ถ้าไปประกาศที่สถานี ต้องขอค่าตอบแทน ไม่ง้ันในบ้านเขาไม่มีใครทำงาน”

“ถ้าต้องอยู่ประจำ ไม่มีค่าตอบแทนก็ลำบาก ถ้าต้องลงทุนเองผมว่ายาก,’

"พวกเราต้องไปไร่ทุกวัน คุณก็เห็นว่า มาที่หมู่บ้านดอนกลางวันจะไม่พบใคร ถ้าเราไม่ 

ทำงานในไร่ แล้วต้องไปจัดวิทยุ แล้วไม่มีเงินให้ เราจะเอาอะไรกินล่ะ”

"ถ้าให้หมุนเวียนกันเข้าไปจัดวิทยุ ผมว่า มันคงไม่สะดวก คงไม่ดี แต่ละคนก็แด่ละอย่าง 

ไม่รู้จะเป็นยังไง ยังนึกไม่ออก"

“เร่ืองจัดรายการก็สนใจ แต่จัดรายการไม่ให้ต้งค์ ยังตอบไม่ไต้ ต้องประชุมชาวบ้านก่อน 

เราไม่มีงบประมาณให้ เขาอาจจะไปอยู่ไม่ไต้ งบประมาณสำคัญ’,

“ให้เป็นอาสาสมัคร แต่ไม่มีทุน คงไม่ไต้ ถ้าให้หมุนเวียนกัน ต้องไปประชุมก่อน ยังตอบ

ไม่ไต้"

แต่ถ้าให้เป็นคณะกรรมการวิทยุชุมชน ผู้นำชุมชนทุกคนมีความเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ 

ง่ายกว่าเพราะการเป็นคณะกรรมการก็เพียงไปร่วมประชุมซึ่งอาจจะไม่ต้องไปทุกเดือน อย่างไรก็ 

ตาม เรื่องค่าตอบแทนยังคงเป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจ แต่ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขเล็กๆ ที่ผู้ 

นำแต่ละคนให้ความเห็นที่แดกต่างกันอยู่บ้าง ต้งนี้

ผู้นำชุมชนบางคนกล่าวว่า ถ้าให้ไปจัดรายการทุกวัน คงไม่สามารถทำไต้ แต่ถ้าให้เป็น 

กรรมการเพียงแค่เข้าประชุม ไม่บ่อยมาก ถึงไม่มีค่าเดินทางก็ไม่เป็นไร

“ ให้เข้าไปจัดรายการทุกวันคงไม่ไหว ลำบาก ถ้าเป็นกรรมการ ไปประชุมทุกเดือน 

อาทิตย์ละครั้ง ไม่ไหว ผมว่ามีปัญหานะ ปีละครั้ง 2 ครั้งอย่างนี้พอจะไต้ เป็นกรรมการแบบทำ 

แผน ออกความคิดเห็น เออ ทั้งปีผมจะจัดอย่างโน้นอย่างนี้ จะทำยังไง น่ีสักคร้ัง จะให้ทำเป็น 

แบบประจำ ไม่ไหว ถ้าปีละครั้ง ก็สละไต้อยู่ เพื่อส่วนรวม’,

"เป็นกรรมการก็ไต้ แต่ถ้าต้องไปประชุมบ่อยๆ ก็คงลำบากในเรื่องการเดินทาง ถ้าต้อง 

ไปประชุมที่แม่ฮ่องสอน ไม่ใช่ท่ีต้วอำเภอ ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าน้ีามัน ค่าอะไร ไม่มีค่าตอบแทนก็ 

ไต้ แต่นำจะมีค่าเดินทางให้บ้าง หรือไม่งั้นก็นานๆครั้ง ก็คงไม่เป็นไร ปีละครั้งลองครั้ง พอไต้ 

เสียสละไต้”

"เชิญเป็นกรรมการก็ไต้ อาจจะส่งตัวแทนไป ดูคนที่มีความรู้ มีการศึกษา แค่ประชุม มี 

ค่าตอบแทนก็ไต้ไม่มีก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าจัดรายการ เป็นเดือน เป็นปี ต้องมีค่าตอบแทน”

ผู้นำชุมชนอีกคนหน่ึงกล่าวว่า ถ้าไต้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก็ยินดี แต่ถ้าไม่มี 

ค่าตอบแทนก็อาจจะลำบาก เพราะการเดินทางค่อนข้างมีปัญหา
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“ ผมไป ผมว่าเด็กเยาวชนสมัยนี้มันอยากให้'พ่อแม่ที่ไม่รู้ข่าวสาร ถ้าได้เป็นกรรมการก็ 

จะได้รู้ข่าวสารเกี่ยวกับข่าวสารจากภาษาไทยมาแปลเป็นภาษากะเหรี่ยง แด่ การเดินทางเป็น 

ปัญหาแน่นอนที่สุด ปกติผมก็ไปประชุมผู่ใหญ่บ้านทุกเดือน ถ้าจัดประชุมพร้อมกันก็ได้ แด่ถ้า 

เป็นช่วงฝน ลำบาก บางครั้งไม่มีรถ ก็ต้องเดิน หน้าฝนนี่ 3 วันแน่นอน ไปวัน กล้บวัน ประชุม 

วัน ถ้ามีค่าเดินทางก็ได้ อาจจะมีค่านี้ามัน”

ผู้นำชุมชนอีกคนหน่ึงกล่าวว่า ถ้ามีเวลาก็ยินดีที่จะเป็นกรรมการไปร่วมประชุม และ

หากว่าไม่มีค่าดอบแทน แด่ถ้าจำเป็นก็จะไป เพื่อส่วนรวม

“ ถ้ามีเวลาก็จะไป มันเป็นการดีที่จะรู้เรี่องการจัดรายการ ก็พอจะมีเวลาไปช่วยได้ แด่ก็ 

อาจจะมีการติดธุระ ถ้าไปก็น่าจะมีค่าเดินทาง ถ้าไม่มีค่าเดินทาง แด่ถ้าจำเป็นก็จะไปเพื่อส่วน 

รวม ถ้าไม่มีงบก็น่าจะเป็นเดือนละครั้งก็พอ”

ผู้น้าชุมชนอีกคนหน่ึงกล่าวว่า ไม่หวังเรื่องค่าดอบแทนเลย ถือว่าทำเพื่อส่วนรวม

"ค่าดอบแทน ส่วนน้ีเราไม่หวัง ท่ีผ่านมา เราทำมา เพ่ือส่วนรวม เราทำได้ เรื่องค่าดอบ 

แทนนี้ เราหวังเพื่อผลงานมากกว่า ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกลุ่มเครือข่าย,,

ผู้น้าชุมชนทุกคนเสนอแนวทางแก้ปัญหาค่าดอบแทน ด้วยวิธีหมุนเวียนผู้ร้บผิดชอบราย 

การจากแด่ละหมู่บ้าน

"น่าจะเป็นการหมุนเวียนกันเข้าไปจัด ดอนแรกนี้จะซวนให้เขารู้จริงๆนี่ยากหน่อย

เพราะมันเป็นดอนแรก ยังไม่รู้รายละเอียด ไม่รู้การออกรายการอย่างไร มันเป็นประโยชน์อย่าง 

ไร แด่ถ้าร้มาพังมานานขึ้น คิดว่าจะมีความเข้าใจมาก มีความสนใจมาก การมาร่วมอาจจะมาก 

ข้ึน”

"อาจจะรวมกันทั้งตำบลจัดเวรกัน อาทิตย์นี้คุณไปอาทิดย์โน้นคุณไป แด่ต้องมีการอ

บรม”

"สมมติหมู่บ้านละคน ก็หมุนกันเข้าไป ก็มีค่าเดินทาง ไม่มีค่าดอบแทนก็ได้ อาจจะเป็น 

ไปได้ ก็ทำได้ แด่ถ้าหมู่บ้านนี้ไปทุกอาทิตย์เลย ผมว่า ก็ไม่ไหว ถ้าไปในเมือง ไม่ตํ่ากว่า 2 วัน 

ไม่ได้เข้าไร่”

แนวความคิดหมุนเวียนผู้ร้บผิดชอบข้างด้น เป็นข้อเสนอของผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ แด่ก็มี 

ผู้นำชุมชนบางคนที่มองว่า อาจจะเป็นปัญหาถ้ามีการดำเนินการเซ่นนั้นจริงๆ ในแง่ของความไม่ 

รับผิดชอบและคุณภาพของรายการ
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“ผมว่าถ้าแบบนี้ก็ไม่มีคุณภาพ ไม่มีคนรับผิดชอบ คนทำงานไม่มีกำลังใจ ท่ีผ่านมาก็ 

เป็นแบบนี้ อย่างอาสาสมัคร อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน-ผู้วิจ้ย) ก็ทำบ้าง ไม่ 

ทำบ้าง ไม่สนใจ ก็ว่าอะไรไม่ได้ เขาก็เสียสละอยู่แล้ว ก็เหมีอนกับอาสาสมัครเท่านั้นเอง ใน 

ความคิดผม ถ้าจะให้ปกาญอมีความรู้ขาวสารดีขึ้น น่าจะมีเจ้าหน้าที่ประจำเลย แต่ว่าออกเยี่ยม 

เยียนซาวบ้านเดือนละครั้ง สองคร้ัง ว่าฟังข่าวแล้วเป็นยังไง หรือจะให้เพิ่มเดิมอะไร ไม่ว่าข่าว 

บริการ ข่าวประกาศ บางครั้งไม่ทั่วถึง ส่งจดหมายไปแล้วไม่ประกาคก็มี ทำให้ข่าวสารขาดไป 

ผมว่ามันน่าจะมีเจ้าหน้าท่ีประจำ แต่ถ้าจะเอาชาวบ้านไปรับผิดชอบนี่ มันไม่ไหว,,

รป ุ แ บ บ แ ล ะ เ น ี ้ อ ห า ราผกา?

ผู้นำชุมชนทุกคนมีความคิดเห็นคล้ายกันเกี่ยวกับรูปแบบและเนี้อหาของรายการ รวมท่ัง 

ภาษาที่ใช้ โดยให้ความเห็นว่า ด้องเป็นรายการที่มีทั่งสาระและบันเทิงโดยมีการนำเสนอทั่งใน 

ภาคภาษาซนเผ่าเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้ชุมชนได้ฟัง และในภาษาไทยเพื่อเผยแพร่ผลงาน

ของชุมชนไปสู่บุคคลภายนอก

“ผมคิด 2 ประเด็นคือจะเป็นส่วนภาคภาษาไทยของเครือข่ายและจะเป็นช่วงภาคป 

กาญอของเครือข่าย เนี้อหาเป็นเรื่องของภูมิปัญญาห้องกี่นอ้นด้บแรก อย่างท่ี 2 ก็เป็นขนบธรรม 

เน ียมประเพณ ี ว ัฒนธรรม อ ันด ีงามของเรา อ ีกส ่วนคงจะเป ็นระบบการจ ัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยไร่หมุนเวียน ยังไม่ม่ันใจว่า คนนอกจะฟังรายการเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็น 

พวกเราฟังแน่นอน ยิ่งเป็นภาษาเรา ยังมีเพลง คำพังเพยเดิมๆที่มีความหมายลึกๆ พ่ีน้องเขา 

ชอบฟัง มีข่าวในภาคภาษาปกาญอ”

“เป็นการพูดคุย เรื่องการจัดการ การอนุรักษ์ ไม่ว่าวัฒนธรรม ศ้กยภาพ ภูมิปัญญา 

ต่างๆ ด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ต้องมีเพลงด้วย พูดอย่างเดียวนานๆ 

ก็เครียด ถ้าช่วงเป็นข่าว ก็ด้องเป็น'ข่าว ไม่ต้องมีเพลง ถ้ามีเพลงก็ไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเป็นรายการ 

ต้องเปิดเพลงด้วย ถ้าเป็นภาษาของเผ่าก็ยี่งดี คนแก่คนเฒ่า ผู้หญิงท่ีไม่ได้เรียนหนังสีอจะได้ฟัง 

รู้เร่ือง',

“ในความคิดเห็น ผมอยากแทรกทั่ง 2 อย่าง อาจจะพูดในเร่ืองการจัดการของปกาญอ 

ให้พวกเราฟัง แล้วผมก็จะเอาข่าวน้ีให้คนไทยช่วยพูดให้คนนอกฟังด้วย อยากให้คนปกาญอรู้

ว่าข้างนอกมีความเคลื่อนไหวอะไร ต้องมีข่าวบริการด้วย ต้องการใชวิทยุในการล่ือสารระหว่าง 

ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นกัน”
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ก า ร จ ้ด ก า ร ด ้ว ย ด } แ ร ง  ( s e l f - n T a n a p e m e n O

สำหรับการขอจัดต้ังสถานวิทยุกระจายเสียงเป็นของชุมชน1เอง ตามหลักการสากล 

ของวิทยุชุมชนนั้น ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องยาก เป็นไปไม่ได้ ชุมชนไม่สามารถ

ดำเนินการเองได้อย่างแน่นอน นอกจากรัฐบาลจะมาดำเนินการให้

“ถึงตั้งสถานีในหมู่บ้าน อันนี้ก็ด้องมีอยู่ดี ค่าไฟฟ้าอะไรก็ด้องมี ค่าดูแล ค่าทุกอย่าง หมู่ 

บ้านหาเองไม่ได้ ต้องขอท่ีรัฐ ชาวบ้านยากจนอยู่แล้ว แค่หอกระจายข่าว พ่อหลวง(ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ 

วิจัย) ก็ด้องจ่ายค่าไพ่เองอยู่แล้ว"

“ตั้งสถานีวิทยุในหมู่บ้าน เป็นไปไม่ได้เลย หมู่บ้านเรายังไม่มีไพ่ฟ้าใช้ จะตั้งสถานีได้ 

อย่างไร แล้วตั้งสถานีวิทยุต้องใช้เงินเท่าไหร่ จะเอาเงินที่ไหนมา แล้วพี๋นที่ตั้งสถานีล่ะ จะเอาท่ี 

ไหน ทุกวันนี้ที่ดินท่ากินของเรายังมีปัญหาป่าไม้อยู่เลย,,

"ผมไม่คิดว่าเราจะสามารถตั้งสถานีวิทยุในหมู่บ้านเราได้ เราไม่มีงบประมาณจะมาทำ 

ถึงหลวงมาตั้งให้ เราก็ดูแลไม่ไหว,,

"ต้ังสถานีวิทยุก็สนใจ ก็ด้องมีคนมาสนับสนุน เพราะต้องใช้เงินมาก เงินทุนไม่รู้ ยังไม่ได้ 

คิดว่าจะหามาจากไหน อันดับแรกคีอขาดงบประมาณ ตั้งสถานีถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุน เราหาเอง 

ไม่ได้หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆ,,

นอกจากเรื่องงบประมาณในการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้ว มีผู้นำชุมชนบางคนที่

ยังคำนึงถึงความปลอดภัยจากปัญหาชนกลุ่มน้อยดามแนวชายแดน ถึงกับเสนอว่า ไม่ควรมีการ 

จัดตั้งสถานีวิทยุในหมู่บ้าน

"ถ้าหลวงมาตั้ง แล้วให้ชุมชนดูแลความปลอดภัยจะลำบาก ถ้ามาตั้งที่หมู่บ้านแท้ๆ 

ความปลอดภัยไม่มี ถ้าตั้งก็ให้!ปตั้งที่ด้วอำเภอ ไม่งั้น ดีไม่ดี ชนกลุ่มน้อย... กลัวความปลอด 

ภัย เครื่องมาดีดต้ังก็ใหญ่ กลัวเขามายึด ม้นดิดชายแดน ถ้าหลวงมาช่วยดูแล แล้วชาวบ้าน ก็ 

ไปได้ ทางท่ีดี ผมว่าไปใช้สถานีที่จังหวัดอาจจะดีกว่า สัก 2-3 วัน / คร้ัง หรือ 4-5 วัน / คร้ัง”

ในเรื่องการจัดตั้งสถานีวิทยุของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนนั้น มีผู้นำชุมชนจากเผ่า 

กะเหรี่ยงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีความคาดหวังในเรื่องนี้

"จริงๆเราก็ด้องการอยู่ แต่กระบว์นการขอตั้ง เรายังไม่รู้ ถ้าหากว่ามีแนวทาง เราคิดว่า 

นำจะทำได้ ก็ไม่แน่ ถ้าเราถ้าวไปก้าวแรก เราก็หวัง 10 ก้าว 20 ถ้าว เราจะมีการตั้งกรรมการแต่
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ละฝ่าย ฝ่ายวัฒนธรรม ฝ่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายจัดการ เราจะใช้ลำแข้งของเครือข่าย หรือ 

อาจจะใท้งบประมาณของ อบด.ก็ได้,,

ข้อสรุป จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาเกี่ยวกับความสนใจและ

แนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการวิทยุชุมชน พบว่า

1. ผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาทุกคนทุกชนเผ่ามีความสนใจในการจัดการวิทยุชุมชน แด่มี 

เง่ือนไขเร่ืองการ'?เกอบรม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

2. ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาทุกคนให้ความสนใจการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ต้ังแต่ การ 

สนับสนุนข่าวสารข้อมูลให้รายการ การร่วมรายการท้ังในฐานะผู้จัดรายการและผู้ฟัง การเช้าร่วม 

เป็นคณะกรรมการบริหาร คณะทำงานวางแผนและผลิดรายการ ไปจนถึงการจัดตั้งสถานีวิทยุ 

ของชุมชนเอง

3. ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการวิทยุชุมชนของผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขา ขึ้นอยู่กับการ 

สนับสนุนจากหน่วยงานและส่วนราชการในด้านการ?เกอบรม ด้านค่าตอบแทนและงบประมาณ 

ในการดำเนินการ เนื่องจากชุมชนยังไม่สามารถจัดหางบประมาณมาดำเนินการได้เองทั้งหมด
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4. บทบาทของผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาในการจ้ดการวิทยุชมชนอ้นเนื่องมาจากมาดรา 40 ของ 

รัธธรรมนณแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ค.2540

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงบทบาทของผู้นำชุมชนเฉพาะในการจัดการวิทยุชุมชนเท่านั้น 

โดยจากการศึกษา พบว่า สำหรับชุมชนซาวไทยภูเขา ผู้นำชุมชนมีบทบาทอย่างมากในการ 

ดำเนินการด่าง ๆของชุมชน เนื่องจากชุมชนซาวไทยภูเขาเป็นชุมชนปีด อ้นเนื่องมาจากเป็นชุม 

ซนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของดนเอง นอกจากนั้น ยังมีปัญหาความห่างไกล 

ของชุมชน การคมนาคมที่ไม่สะดวก ท่ีทำให้ซาวไทยภูเขาส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เดินทางออกนอก 

ชุมชนกันมากนัก ผู้นำชุมชนจึงมีบทบาทมากในการจัดการและดำเนินการในเรื่องด่าง  ๆ กล่าวได้ 

ว่าผู้นำชุมชนเป็นผู้นำแนวคิดหรือกิจกรรมต่างๆมาเสนอด่อชุมชน เป็ดโอกาสให้สมาชิกชุมชน 

ได้แสดงความคิดเห็นและพิจารณาร่วมกัน ไม่ใช่เป็นการดำเนินการแบบสั่งการจากผู้บ้งคับ

บ้ญซาสู่ผู้ใด้บ้งคับบัญชา แด่ผู้นำชุมชนจะทำหน้าที่เป็นผู้จุดประกายความคิดด่างๆสู่ชุมชน

การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับทราบและร่วมพิจารณานั้น นับได้ว่าเป็นบรรยากาศที่เป ็น 

ประชาธิปไดยมากทีเดียว

ท ั ้ งนี้ บทบาทข อ ง ผู้นำชุมชนในการจัดการวิทยุชุมชน มีด ้ งน ี ้

1 ■ บทบาทในการให้ความรู้และระดมความคิดเห็น

โดยปกติ ผู้นำชุมชนจะได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกชุมชนเพื่อแจังข่าวสารเป็นประจำ 

ทุกเดือน หลังจากผู้ใหญ่บ้านกลับจากประชุมอำเภอร่วมกับนายอำเภอแล้ว รวมทั้งจะมีการ 

ประชุมเพื่อหารือในบางเรื่องแล้วแด่กรณี

ผู้นำชุมชนคนหน่ึงกล่าวว่า “ปกติ การที่จะทำอะไร ก็จะให้กรรมการหมู่บ้านดู แล้วเสนอ 

สภา ก่อนที่จะทำโครงการ ให้ซาวบ้านคิดก่อน แล้วก็ทำโครงการเสนอมาท่ีผู้ใหญ่ ผมก็ไปเสนอ 

ที่ตำบล"

ผู้นำชุมชนอีกคนกล่าวว่า “ต้องคุยกัน เดี๋ยวนี้จะของบไปเลยก็ลำบาก เวลาจะทำอะไร 

ต้องคุยกัน หาข้อดกลง หาข้อมติกัน ถ้าการพัฒนาจะต้องปรับปรุงอะไร ก็ต้องคุยกัน หาข้อสรุป 

กัน"

และเช่นกันสำหรับในกรณีของวิทยุชุมชน ผู้นำชุมชนทุกคนยีนยันว่า ต้องคุยกับสมาชิก 

ในหมู่บ้านอย่างแน่นอน ซึ่งมีข้อสังเกตว่าบางคนใข้วิธีการพูดคุยแบบซักจูงใจ ในขณะท่ีบางคน 

ดำเนินการในลักษณะของการแจ้งเพื่อทราบ แด่สมาชิกชุมชนก็มีการชักถามในที่ประชุมเช่นกัน
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"ต้องประชุมหารือกัน ถ้าซาวบ้านเข้าใจก็มาไม่ยาก แต่ว่าจะเอาแค่ไหนต้องประชา 

สัมพันธ์ให้เขา ว่าม้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเรา ก็ประชาสัมพันธ์กันไป"

“ยังไม่ไต้พูดให้ซาวบ้านฟัง เราคิดว่า น่าจะเป็นเรื่องอนาคต ตอนน้ีเรากำลังสร้างเครือ 

ข่าย สร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง พอเราเห็นว่าลูกบ้านมีศักยภาพเพียงพอแล้ว เราจึงจะ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบในส่วนนี้ เรามีเวทีเสวนา พี่น้องไม่เหมีอนเมื่อก่อน เขาจะลุกข้ึน เพราะ 

เราถือว่าเป็นเวทีเสวนา เราคิดว่าไม่ถูกและไม่ผิด ก็จะลุกขึ้นพูดตลอด"

หรือแม้แต่ในองค์กรเครือข่ายซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชุมชนหลายหมู่บ้าน ก็จะมีการ 

ประชุมเพี่อหารือในการดำเนินการต่างๆของเครือข่ายเป็นประจำ ทุกเรื่องที่จะดำเนินการจะต้อง 

มีการประชุมกันก่อน

บทบาทของผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาในการจัดการวิทยุชุมชนนี้ ส่วนหนึ่งจึงอยู่ที่การ 

ประชุมสมาชิกชุมชนเพี่อเสนอเรื่องวิทยุชุมชนให้พิจารณา ซึ่งผู้น่าชุมชนซาวไทยภูเขาทุกชนเผ่า 

ต่างก็แสดงบทบาทนี้ทุกคน

2. บทบาทในการวางแผนจัดการ

บทบาทในการวางแผนจัดการเป็นบทบาทที่สำคัญ ผู้นำชุมชนทุกคนจะต้องคิดวางแผน 

ในการดำเนินการต่าง  ๆ เพ่ีอให้สมาชิกชุมชนไต้ถือเป็นแนวทางในการปฎิบ้ต

ปัญหาท่ีสำคัญในการจัดการวิทยุชุมชน ก็คือ ปัญหาเรื่องงบประมาณ ผู้นำชุมชนส่วน 

ใหญ่จึงวางแผนการจัดการวิทยุชุมชนโดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการไต้รับการสนับสนุนจากภาค 

รัฐ มีเพียงผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงเท่านั้น ที่มีแนวทางการแก้ปัญหาที่มีความชัด 

เจน และอาจกล่าวไต้ว่าเป็นเพียงชนเผ่าเดียวที่มีความกระตีอรือสันในการจัดการวิทยุชุมชน แม้ 

จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณก็ตาม มีข้อสังเกตว่ากะเหรี่ยงเป็นชาวเขาที่มีประซากรมากที่สุดใน 

จังหว้ดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอาจมีส่วนทำให้มองเห็นประโยชน์ในการเข้ามาจัดการวิทยุชุมชน

ในการจัดการปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดวิทยุชุมชนของผู้นำชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงน้ัน เป็น 

การแสดงถึงบทบาทและความสามารถของผู้นำชุมชนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ผู้นำชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงคนหนึ่งกล่าวว่า เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ถือว่าเป็นปัญหามากนัก ทั้งนี้ 

เพราะองค์กรชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ท ีผ่่านมาสามารถสรร 
หางบประมาณมาสนับสนุนการทำกิจกรรมได้ตลอดเวลา ตังน้ัน ในเรื่องการจัดการวิทยุชุม
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ชนนี้ มั่นใจจะสามารถหางบประมาณมาสนับสนุนไต้หลายทาง ท้ังจากองค์กรเครือข่าย และงบ 

ประมาณของ อบด.(องค์การบริหารส่วนตำบล)

“จะทำการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและเครือข่าย และคงจะกว้างไปถึงเครือข่ายระด้บ 

จังหวัดด้วย แล้วก็มีการซักซวนให้มาร่วม ถ้าหากว่า เราจะหางบประมาณเอง ผมคิดว่า ผมจะ 

ใช้ลำแซังเครือข่ายมากกว่า เพราะว่าเครือข่ายเรามีงบประมาณสนับสนุน คิดว่าเปีนไปได้

เพราะว่าเครือข่ายเราก็เก็บเงินเล็กๆน้อยๆ จากแต่ละหมู่บ้าน 11 หมู่บ้านมาเป็นเงินเครือข่าย 

ดอนนี้เราก็เป็นบัญชีออกมาว่างบประมาณประซาสัมพันธ์เท่าไหร่ งบประมาณจัดการพื้นที่เท่า 

ไหร่ งบประมาณในการประชุมแต่ละครั้งเท่าไหร่ ต้องพยายามศึกษา คิดว่าคงจะไม่รวบรัดเท่า 

ไหร่ ต้องใช้เวลายาวๆ ส่วนหนึ่งจะเป็นของเครือข่าย อีกส่วนถ้าข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ออกไป 

เป็นท่ีถูกต้องตาใจ ก็คงจะมีการสนับสนุนดามมา คงจะมีสปอนเซอร์มาสนับสนุน โดยท่ีเราไม่ 

ต้องไปขอ บางส่วนก็อาจจะไปขอ หรืออาจจะมีองค์กรไหนมบริจาค ห้วยปูลิงดามสายดาเรา เรา 

คิดว่าเราเข้มแข็ง หลายครั้งที่ช้างล่างมีปัญหา เช่น ที่ท่ากินทับช้อนที่ป่า ก็มีการเชิญวิทยากร 

จากเราไปพูด,’

ผู้นำชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “แม้ทางราชการไม่สนับสนุน ม้นมี อบด.อยู่ 

มันน่าจะเสนอ อบต.จัดงบประมาณ มันเป็นเรื่องของชาวบ้าน ผมว่าในอนาคตมันน่าจะมี เพียง 

แต่ว่าดอนนี้ โอกาสมันยังมาไม่ถึง ผมว่ามันต้องเริ่มจาก อบด.ก่อน ต่อไปก็อาจจะมีคนเห็นว่า 

รายการดี มาสนับสนุน ผมคิดเล่นๆ ผมท่างานกับเครือข่าย มันต้องมีกิจกรรม ต้องมีการประซา 

สัมพันธ์ให้ซาวบ้านรู้ ถ้ามีรายการเช้ามาก็ดี ก็น่าท่า อาจจะสะดวกขึ้นเยอะ ถ้ามีรายการเช้ามา,,

ผู้น่าชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงอีกคนหน่ึง กล่าวว่า "ผมว่าที่จริงแหล่งงบประมาณ ถ้าชาวบ้าน 

ที่เขามีความรู้ความสามารถหน่อย ส่วนนี้เขาพอจะหามาไต้ แต่ในช่วงขณะน้ี ผมว่า อาจจะมี 

ปัญหากว่าจะคิด จะออกมา จะขอโครงการ เวลานี้มันยาก ผมคิดอย่างนี้ ในฐานะซาวบ้านคน 

หน่ึง ก็อยากจะให้มันดีข้ึน คิดถึง อบด.ว่าถ้าสามารถที่จะช่วยไต้ ในสภา อบต.เขาจะมีความคิด 

อย่างไร ผมก็ยังไม่รู้ ว่าดรงน้ีเขาจัดการไดไม่ไต้ แต่ในส่วนตัวผม ผมคิดว่า มันน่าจะท่าได้ อบด. 

ก็มีบทบาทแยะน่าจะช่วยอะไรให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตอะไรให้ดีขึ้น,,

ส่วนผู้น่าชุมชนเผ่าอื่นๆยังไม่มั่นใจกับการจัดหางบประมาณเอง

“คงต้องประชุมหารือกัน ทุกๆชุมชนว่า ถ้าจะให้อันน้ีเกิดผลท่ีดีแก่ชุมชน จะท่าอย่างไรดี 

ช่วยกันคิด หาทางที่จะไต้เรื่อง ไต่สิ่งเหล่านี้แก่ชุมชน,,
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ข้อสรุป ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขามีบทบาทในการจัดการวิทยุชุมชน ดังนี้

1. บทบาทในการให้ความรู้และระดมความคิดเห็น โดยผู้นำชุมชนจะเป็นผู้เผยแพร่ข้อ

มูลเกี่ยวกับการจัดการวิทยุชุมชนไปสู่สมาชิกชุมชนในรูปของการประชุมหมู่ป้าน และจะมีการ

ร้บฟังความคิดเห็นจากสมาชิกดัวย แต่โดยปกติ เมื่อผู้นำชุมชนเสนอแนวคิดใด ก็มักไดัร้บความ 

เห็นชอบจากสมาชิกเสมอ

2. บทบาทในการวางแผนการจัดการวิทยุชุมชน ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่มีการวางแผน

ในการจัดการวิทยุชุมชนบนเงื่อนไขของการสนับสนุนจากภาครัฐ จะมีเพียงผู้นำชุมชนเผ่า

กะเหรี่ยงที่มีแผนการจัดการวิทยุชุมชนด้วยดนเอง ซึ่งก็สีบเนื่องมาจากความเข้มแข็งขององค์กร 

ชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงนั่นเอง



84

5. ปัท]หา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขป้ฌหาของผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาในการจัดการวิทยุชุม 

ชนอันเนื่องมาจากมาดรา 40 ของรัจธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาทั้ง 4 เผ่า (กะเหรี่ยง มูเซอ ลีชอ แม้ว) เก่ียว 

กับปัญหาในการจัดการวิทยุชุมชน และแนวทางการแกํไข พบว่า

1. ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เป็นปัญหาท่ีผู้'นำชุมชนฯ ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นปัญหาใหญ่ 

ท่ีสุด และแก้ไขยากท่ีสุด

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งมีแนวคิดที่จะสรรหางบ 

ประมาณสนับสนุนจากหลายๆด้าน ก็ยังยอมร้บว่าเรี่องค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นปัญหาได้

" เร่ืองค่าใช้จ่าย เรามีกำลังไม่พอ เรามีอยู่แล้ว แต่คงจะไม่พอ คงมีปัญหาเรื่องงบ

ประมาณสนับสนุน"

ส่วนผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ ลีซอ และแม้ว ยอมรับว่า กัาด้องจัดหางบ

ประมาณมาดำเนินการเอง โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ คงไม่สามารถดำเนินการวิทยุชุม 

ซนได้อย่างแน่นอน

“ เร่ืองจัดก็สนใจ แต่เราด้องคิดเรื่องงบสนับสนุน ต้องมีคนสนับสนุน เพราะต้องใช้เงิน 

มาก เงินทุนก็ไม่รู้ ยังไม่ได้คิดว่าจะหามาจากไหน ถ้าไม่มีทุนคงจัดไม่ได้ ถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุน 

คงทำไม่ได้"

“ถ้าต้องลงทุนเอง ผมว่าลำบาก ถ้าสมาชิกเครือข่ายเราคุยกัน ถ้าพอจะหาได้ ก็ด้องเจ้า 

หน้าที่ช่วยส่วนหนึ่งด้วย11

ปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้นำชุมชนฯบางคนแทบไม่แสดงความคิดเห็นในด้านอื่นๆ 

เพิ่มเดิม โดยได้กล่าวในลักษณะที่ว่า ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายให้ ถ้าไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐ ชุม 

ซนคงไม่สามารถดำเนินการวิทยุชุมชนได้ และดูเหมือนจะหมดความสนใจในการจัดการวิทยุชุม 

ซนในทันที หากต้องจัดหางบประมาณมาดำเนินการเองทั้งหมด ดังน้ัน เมื่อพิจารณาจากหลัก 

การของวิทยุชุมชนประกอบกับปัญหาที่ผู้นำชุมชนได้กล่าวถึงตามกรณีนี้ ก็ทำให้เห็นแนวโน้มว่า 

วิทยุชุมชนอาจจะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพราะวิทยุชุมชนมีแนวคิดที่สำคัญ คือ ประซาซนเป็น 

ศูนย์กลางของความคิดและเริ่มด้น มิใช่การคิดหรือการเริ่มด้นมาจากหน่วยงานของรัฐหรือเอก 

ซนผู้หน่ึงผู้ใด (จุมพล รอดคำดี, 2542 : 23-24)
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2. ป ัญ ห า ด ้า น ก ฎ ห ม า ย  ปัญหานี้ผู้นำชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงอธิบายว่า ความไม่เข้า 

ใจกฎหมาย อาจจะทำให้ชุมชนเสียโอกาส หรือดำเนินการผิดพลาด ซึ่งกรณีน้ี ได้เตรียม 

การแกไขแล้ว โดยการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และสอบถามจากผรื่โดยเฉพาะในส่วน 

ราชการด่างๆอยู่ตลอดเวลา

"เรื่องกฎหมาย ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจยาก ตอนน้ีถามใครก็ยังไม่มีใครเข้าใจดี กล้ว'ว่า ถ้า 

เราไม่รู้ไม่เข้าใจ เราอาจจะเสียโอกาสในการเข้าร่วมในการทำวิทยุชุมชนได้"

3. ป ัญหาด้านความปลอดภ้ยและความมั่นคงตามแนวชายแดน มีผู้นำชุมชนชาวไทยภู 

เขาเผ่ามูเซอเพียงคนเดียวที่เป็นผู้นำเสนอปัญหานี้ ซึ่งด้องถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องให้ความ 

สนใจ เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดน หมู่บานชาวไทยภูเขาหลายหมู่ 

บ้านอยู่ติดแนวชายแดน ยังมีปัญหาซนกลุ่มน้อยจากประเทศข้างเคียงอยู่บ้าง ในขณะท่ี 

สถานีวิทยุก็เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข่าวสาร หากตกไปอยู่ในการดำเนินการ 

ของชนกลุ่มน้อยดามแนวชายแดน ก็อาจจะเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศได้

"ถ้ามาตั้งสถานีในหมู่บ้านแท้ๆ ความปลอดภัยไม่มี ถ้าหลวงมาต้ัง แล้วให้ชุมชนดูแล 

เรื่องความปลอดภัยจะเป็นปัญหา เคร่ืองมาติดต้ังก็ใหญ่ กลัวพวกซนกลุ่มน้อย กล้วเขามายึด 

มันติดชายแดน ถ้าหลวงมาช่วยดูแล แล้วซาวบ้านด้วย ก็ไปได้ ไม่งั้นก็ต้องไปตั้งที่ด้วอำเภอ”

แนวทางที่เสนอเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ก็คีอ การเลือกสถานที่ตั้งสถานีที่ไม่อยู่ห่างไกลจน 

เกินไป ควรตั้งอยู่ในพี๋นที่ที่สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยได้สะดวก

4. ปัญหาด้านความรู้ความชำนาญ ผู้นำชุมชนซาวไทยภูเขาทุกคนมีความเห็นว่า วิทยุ

กระจายเสียงเป็นสื่อที่ด้องการความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ต้องมีการศึกษา 'ผิกอบรมมา 

โดยเฉพาะ หากให้ชุมชนเข้ามาจัดการวิทยุกระจายเสียงด้วยตนเอง คงไม่สามารถดำเนิน 

การได้ แนวทางแก้ไขปัญหานี้ ก็คือ จัดหลักสูตร'ผิกอบรมให้ภับผู้ท่ีสนใจ ซ่ึงต้องให้เป็น

บทบาทของภาครัฐในการดำเนินการเรื่องนี้

ข้อสรุป ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการวิทยุชุมชนของผู้นำชุมชน 

คือ 1

1. ปัณหาเร่ืองค่าใช้จ่าย เนื่องจากการจัดการวิทยุชุมชนต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งผู้ 

นำชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่า ชุมชนไม่สามารถจัดหาได้ จึงเสนอให้ภาครัฐเข้ามาให้การ

สนับสนุนด้านงบประมาณ
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2. ปัฌหาด้านกภหมาย การจัดการวิทยุชุมชนเป็นเรื่องสีบเนื่องจากพระราชบัญญ้ตองค์กรจัด 

สรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทร 

คมนาคม พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ย้งไม่ค่อยมีความเข้าใจที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะทำให้ 

ชุมชนเสียโอกาสหรือดำเนินการผิดพลาดได้ ผู้นำชุมชนจึงคิดว่าจำเป็นจะด้องศึกษาและติด 

ดามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

3. ป้ฌหาด้านความปลอดภัย เนื่องจากแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนและย้งประลบ

ปัญหาชนกลุ่มน้อยดามแนวชายแดนอยู่ การจัดดั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในทัองถิ่นจึงด้อง 

พิจารณาถึงปัญหาที่อาจจะเกิดจากชนกลุ่มน้อยดามแนวชายแดนด้วย สถานท่ีดั้งสถานีมี

ความสำคัญย่ิง กรณีเป็นชุมชนติดชายแดน การดั้งสถานีที่อำเภออาจจะติกว่า

4. ปัฌหาความรู้ความชำนาถ] เนื่องจากวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ด้องการผู้มีความรู้ความ 

ชำนาญโดยเฉพาะ ซึ่งชุมชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ี จึงเห็นควรให้มีการจัด'ผิก 

อบรมความรู้เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงให้กับผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการวิทยุชุมชนด้วย
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6. ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานต่อการจัดการวิทยุชมชนอ้นเนื่องมาจากมาตรา 40 ของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ด.2540 ของผู้'นำชุมชน1ชาวไทยภูเขา

เนื้อหาในส่วนนี้จะแสดงถึงความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง 

ในส่วนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกซน ที่มีต่อการจัดการวิทยุ 

ชุมชนโดยองค์กรชุมชนซาวไทยภูเขา แบ่งเป็น

1. ความเข้าใจต่อการจัดการวิทยุชุมชน

2. นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อการจัดการวิทยุชุมชน

3. ความคิดเห็นขององค์กรพัฒนาเอกซน

ความเข้าใจต่อการจัดการวิทยุชุมชน

แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 

2540 แต่ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ที่ควรจะเข้าใจกฎหมายสูงสุดที่ใข้ในการปกครองประเทศมากกว่า 

กลุ่มคนอื่นๆในจังหวัด ก็ยังไม่มีความเข้าใจในบทบัญญ้เต่างๆดีพอ หรือบางท่านก็มีความเข้าใจ 

ที่ไม่ถูกต้อง ยิ่งไปกว่านั้น หัวหน้าส่วนราชการส่วนมากจะสนใจเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับภาร 

กิจของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่ และมักจะไม่ปฎิบ้เ ห น้าท่ีท่ีนอกเหนือจากภารกิจประจำ นอก 

จากจะไต้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือคันสังกัดเท่านั้น ด้งนั้น การดำเนินการใดๆที่ต้อง

อนุวรรดไปดามรัฐธรรมนูญหรือการเดรืยมพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินการตามบทบัญญ้เ ข องรัฐ 

ธรรมนูญน้ัน ต่างกิรอการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือจากหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง

ในกรณีของวิทยุชุมชนซึ่งคาดหมายกันว่าจะเป็นการจัดการวิทยุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

อันเนื่องมาจากบทบัญญ่เ ม า ตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 น้ัน หัว 

หน้าส่วนราชการส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจต่อกรณีนื้กันเลย ผู้วิจัยต้องอธิบายถึงความเป็น

มาของรัฐธรรมนูญฯมาตรา 40 และสาระสำคัญของพระราชบัญญ้เ อ ง ค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 

และกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 ให้เกิด 

ความเข้าใจก่อน ทั้งนื้เพราะต่างกิถึอว ่ า ไม่ใช่ภารกิจของส่วนงานของดนเอง และหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องดามความเข้าใจ กิคือ กรมประชาสัมพันธ์

จากการสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่างลงความเห็นว่าเป็น 

เรื่องที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดซึ่งมีฐานะเป็นราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดของกรม 

ประซาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการ
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ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “เร่ืองน้ีคงต้อง'ให้ประชาส้ม่พันธ์'จังหวัด ท่ีจะ 

ช่วยจังหวัดในเรื่องการเดรียมชุมชน ซึ่งหากว่าทางราชการได้มอบหมายมาเมื่อไหร่ ก็จะได้ 

ดำเนินการกันต่อไปในการเดรียมชุมชน ในการสร้างความเข้าใจ ในช้ันนี้ก็อาจจะให้ประชา 

สัมพันธ์จังหวัดกระจายข่าวผ่านสถานีวิทยุในจังหวัดไปพลางก่อน คงยังไม่ทำอะไรที่เปีน 

รูปธรรมมากไปกว่านี้,’

ส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลหน่วยราชการสำนักงาน 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ให้ความเห็นว่า “จังหวัดไม่สามารถดำเนินการใดๆได้โดยลำพัง ถ้า

จังหวัดทำ ด้องมีหน่วยงานรองรับ เพราะจังหวัดไม่มีงบประมาณเป็นของตนเอง เช่น จังหวัดทำ 

ถนน จังหวัดไม่มีเงินงบประมาณมาดำเนินการเอง ด้องเป็นจังหวัดทำถนนโดยโยธาธิการ ด้ง 

น้ัน การดำเนินการในเรื่องใดๆของจังหวัด มีส่วนราชการต่างๆเป็นเจ้าหน้าที่เบึ้องด้นในการ 

ดำเนินการ อย่างเช่น เรื่องวิทยุชุมชนก็มอบให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด ดูแลเบ้ึองด้นและกระจาย 

งานออกไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

สำหรับหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ก็ให้ความเห็นไปในทำนองเดียวกันว่า

“เราอาจจะเป็นด้วกลางประสานให้ใด้ แต่ทางประซาสัมพันธ์ด้องดำเนินการเอง เร่ืองน้ี 

ถือว่าไม่ใช่ภารกิจของเรา เราอาจจะช่วยในเร่ืองการเผยแพร่ ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน”

“กรมประชาสัมพันธ์อาจจะจัดอบรมอาสาสมัครวิทยุชุมชนถ้าเป็นไปได้ ก็น่าจะมีงบ 

ประมาณบ้าง เป็นสักษณะค่าตอบแทนไม่ใช่เงินเดือน เหมือน อช.ของเรา (อาสาสมัครพัฒนาชุม 

ซน) ให้ทำงานเป็นปี สิ้นปีก็จ่ายสองพัน เป็นค่าตอบแทน ไม่ใช่เงินเดือน"

“กรมประชาสัมพันธ์ต้องเป็นแม่งานใหญ่ในเบื้องด้น หน่วยงานท่ีอยู่ในสังกัดกรมประชา 

สัมพันธ์ต้องปรับวิธีคิด ต้องเป็นพี่เลี้ยงที่ก่อให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้น แต่ไม่ใช่ไปบ้งค้บให้เกิด ต้อง 

กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดโดยธรรมชาติ หน่วยงานด้านสื่อต้องรวมตัวกัน ในระตับจังหวัด ไม่ 

เป็นทางการก็ได้ แล้วขายไอเดืย ขายความรู้ให้ชุมชน ได้ทราบก่อนว่า ขณะน้ีบ้านเมืองของเรา 

กำลังจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้น ค่อยๆกระจายไปเรื่อยๆ เป็นระยะๆ"

ในขณะที่บรรดาหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดต่างแสดงความเห็นว่า การจัดการวิทยุชุม 

ซน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการหริอการดำเนินการใดๆในส่วนที่เกี่ยวข้องควรเป็นภารกิจของ 

สำนักงานประซาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่จากการสัมภาษณ์ประซาสัมพันธ์จังหวัด

แม่ฮ่องสอนซึ่งมีฐานะเป็นหัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ยังไม่ได้มี 

การคิด วางแผน หริอเตรียมการใดๆ โดยให้เหตุผลว่า การดำเนินการดามพระราชบ้ญญ้ดองค์ 

กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทร 

คมนาคม พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญฯมาดรา 40 ยังไม่มีความซัดเจน
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ก็ย้งไม่มีการแต่งดั้ง แผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้อง 

เป็นผู้ดำเนินการก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีเนื้อหาสาระอย่างไร จึงเห็นว่าควรรอให้เกิดความชัดเจน 

ขึ้นก่อน

"ต้องส่วนกลางสั่งมา ผมจะเริ่มเองไม่ไต้ เพราะว่าอันน้ืมันไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ไม่'ใช่ช้ี 

ซ้ัวทำ ไม่ใช่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยากทำกิทำ แล้วถามว่า มีอะไรรองรับไม๊ ไม่มี จะเป็น 

กรรมการแบบชมรมหรือ ? ถ้าให้สำนักงานเสนอผู้ว่าฯดั้งกรรมการวิทยุชุมชน กิคิดว่าจะออฟ 

ไชดํไปหน่อย ในเมื่อทางโน้นยังไม่เป็ด พูดง่ายๆ เรายังมองไม่เห็นธง แล้วเราบอกเราจะวิ่งทาง 

นี้ มันก็ยิ่งเขะขะ แล้วถ้าเริ่มต้นแล้วเฟล (fail) ก็ย่ิงเสียช่ือ คงต้องรอให้ทราบความชัดเจนก่อน 

เหมือนกรรมการโรคเอดส์ จังหวัดต้องให้นายกสนใจกำหนดมา ถึงจะดั้งกรรมการจังหวัดขึ้นมา 

แล้วทำแผนแม่บทของบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรี ผมคิดว่าทางกรุงเทพฯควรจะต้อง

กำหนดคือ กรรมการควบคุมความถี่เป็นผู้กำหนด ถ้าเราเสนอแล้ว 75 จังหวัดเสนอไป

กรุงเทพฯหมด แล้วเขาจะพิจารณาอย่างไร ทางกรุงเทพฯต้องมีกรอบมาให้เราก่อน อย่าง กรอ. 

ทางกรุงเทพฯกำหนดมาเลย”

นอกจากรอดูความชัดเจนของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวม 

ทั้งนโยบายจากต้นสังกัดในส่วนกลางแล้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไต้แสดงความ 

เห็นว่า การจัดการวิทยุชุมชนควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแลต้านสื่ออยู่แล้ว คือ สถานีวิทยุ 

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (มีฐานะเป็นราชการส่วนกลางที่ดั้งอยู่ในส่วน 

ภูมิภาค ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์)

"คิดว่าเจ้าของสื่อต้องเป็นผู้กำหนดว่าจะให้อะไร เม่ือไหร่ เขาต้องเป็นผู้กำหนดเองว่าจะ 

ให้มาใช้อะไร เราไม่มีเพาเวอร์ต้านสื่อเลย อยากจะพูดว่า เราเกือบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสื่อ 

อันนื้ไม่ไต้พูดถึงสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเท่านั้น ในฐานะที่เราทำประซา

สัมพันธ์ ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกสื่อ สถานีวิทยุก็เหมือนสื่ออื่นๆ ซึ่งเราไม่มีสิทธี๋ไปบอกว่า 

ทำนะ ไม่ไต้ ดังนั้น การที่จะมาให้ผมค่อนข้างจะรับผิดชอบทางต้านการจัดชุมชนหรืออะไรน่ี 

เป็นการผลักภาระที่รู้ว่า ผมก็ทำไม่ไต้ ทางผมอาจจะช่วยประสานบอกข่าวคราวอะไรอย่างนี้"

ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไต้อธิบายเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับการเตรียมชุมชน 

โดยเห็นว่า น่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสื่อวิทยุกระจายเสียงและหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน 

ต้านงานชุมชนจะต้องประสานงานกัน อย่างไรก็ตาม ยังคงยืนยันให้รอลูความชัดเจนของ 

กฎหมายและนโยบายก่อน
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“เรื่องการเตรียมชุมชน ถ้าสามารถเตรียมได้ก็ดี แต่เราจะไปพูตถ้บเขาอย่างไร เพราะ 

เราย้งไม่รู้ความซัดเจน ถ้าเราไปบอก แต่เอาจริงส่วนกลางไม่ยอมรับสิ่งที่เราเสนอไป เราก็กลับ 

กลอก ชุมชนก็ไม่เช่ือถือ จริงๆ เรื่องการเตรียมชุมชนไม่ยาก แต่คนที่มีโอกาสลัมผัสถ้บชุมชน 

มากที่สุดไม่ใช่ประชาสัมพันธ์จังหวัด คนที่สัมผัสมาก คือ อำเภอ พัฒนาการ คนทำสื่อกับผัที่จะ 

ต้องอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน อย่างน้อยมันต้องมาคุยกัน เมื่อเรามีภาระกิจ หน้าท่ี เป็นสื่อแบบไหน 

เราก็ต้องไปประสาน ซึ่งจริงๆแล้ว เป็นเรื่องไม่ยาก คือประสานกับอำเภอ พัฒนาการ ซ่ึงเขามี 

คนอยู่ ที่สามารถเซัาไปในชุมชนก็สามารถที่จะบอกอะไรต่าง ๆไต้’,

แม้ว่าจะยังไม่มีความเซัาใจเกี่ยวกับการจัดการวิทยุชุมชนที่ซัดเจน แต่ห้หน้าส่วนราช 

การส่วนมากเห็นด้วยกับการเตรียมชุมชน และการสรัางองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือรองรับการ 

จัดการวิทยุชุมชนเต็มรูปแบบในอนาคต โดยไต้อธิบายว่า ขณะนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า กำลังมี 

ความพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน่ืองจาก กรณีน้ีไต้ถูก 

กำหนดเป็นนโยบายรัฐบาล ให้ทุกหน่วยงานผนึกกำลังทำให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่ความเข้าใจของ 

ส่วนราชการในการสรัางชุมชนเข้มแข็งน้ัน ก็ยังคงมีรูปแบบและวิธีการแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นไปตาม 

ระเบียบ ข้ันดอน และวิธีคิดแบบส่วนราชการ

“เรามีการดั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรในหมู่บ้าน จัดอบรมชาวบ้าน เพ่ือให้ชุมชนช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะมาขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล อยากให้เขาเป็นระบบ คิดเอง ช่วย 

เหลือกันเอง ปัญหามีอะไรค่อยมาแก้กัน ประซาสงเคราะห์ให้ทุน ศูนย์ละ 12,500 บาท เป็นเงิน 

อุดหนุนให้เขาบริหารเอง การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งก็คือดรงนี้ การสร้างศูนย์สงเคราะห์ราษฎร 

สร้างให้กรรมการรู้บทบาทหน้าที่ของกระทรวงต่างๆ สร้างให้ประชาชนรู้ว่าจะใช้สิทธิตรงน้ีอย่าง 

ไร และจะ๓ อถูลศูนย์!,ต้อย่างไร เรามีการอบรมเพิ่มความรู้ให้เขาทุกปี เพ่ือให้รู้ว่า การทำงาน 

ต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริง ต้องเสียสละ และให้ประชาชนรู้ว่า ที่เราทำก็เพื่อประโยชน์ของประชาชน 

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาดนเองไต้ เพื่อประเทศชาติ"

“ขณะนี้ จังหวัดมีสำนักงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งกรมการปกครองและ 

กรมการพัฒนาชุมชนทำอยู่,,

“เป็นนโยบายของรัฐโดยตรง มี คุณหญิงสุพัตรา มาศติดถ์ เป็นประธาน เขาเรียกว่า 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ต่อไปนี้จะมีการจัดเวทีทุกตำบล โดยใช้กลุ่ม

อาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งรัฐบาลให้เงินสนับสนุนกลุ่มละ 2,500 บาท 

อยู่แล้ว นอกน้ันก็มีผู้'นำท้องถิ่น ถือเป็นปราชญ์ชาวบ้าน มีอาสาพัฒนาชุมชน เราจะใช้กลุ่ม 

พวกนี้ในลักษณะจัดเวทีประชาคมตำบล เพราะฉะนั้น ต่อไปน้ีโครงการของแต่ละหมู่บ้านจะมา 

จากเวทีนี้ ว่าบ้านตัวเองมีปัญหาอะไร จะทำอย่างไรต่อไป ให้เขาคิดเอง ทำเอง เราสนับสนุน
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ในเชิงวิชาการ ความเป็นไปได้ของโครงการ เขาเรียกว่า สร้างความเข้มแข็งชุมชน ถ้าองค์กร 

เหล่าน้ีเข้มแข็ง ก็ถือว่า ชุมชนเข้มแข็ง,,

“คำว่า ชุมชนเข้มแข็ง หมายความว่า องค์กรในหมู่บ้านสามารถบริหารเงินเองได้ 

กรรมการหมู่บ้านสามารถบริหารโดยจัดเวทีประซาซนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมด้ดสินใจ ร่วมเป็น 

เจ้าของโครงการ นี่คิอความหมายของชุมชนเข้มแข็ง แต่ตอนนี้ม้นยังไม่เข้มแข็ง ก็เพราะเราคิด 

ให ้ ทำให้,,

นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อการจัดการวิทยุชุมชน

จากการสัมภาษณ์ นายพจน์ อู่!โนา ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงการจัดการวิทยุ 

ชุมชนตามรัฐธรรมนูญฯ น้ัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยอมรับว่า จังหวัดคงจะได้รับ

ประโยชน์อย่างมากในการถ่ายทอดข่าวสารของทางราชการ แต่จังหวัดคงด้องควบคุมดูแลการ

ดำเนินการจัดวิทยุโดยองค์กรชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดความเลียหายต่อจังหวัดและต่อทางราชการ

“ ถ้ามีสถานีวิทยุประจำจังหวัดตามมาดรา 40 จังหวัดคงจะได้รับประโยชน์ในการถ่าย 

ทอดข่าวสารของทางราชการ รวมทั้งงานสังคมต่างๆ งานภาคเอกซน ให้พ่ืน้องประซาซนใน 

จังหวัดได้'ทราบโดยทั้วถืง วิทยุชุมชนโดยหลักการแล้ว น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของ 

จังหวัดในการสร้างความเข้าใจของพี่น้องประซาซนในการเสริมสร้างเรื่องการพัฒนาสภาพความ 

เป็นอยู่ต่างๆ แต่การดำเนินการก็คงต้องมีการตั้งกรรมการมากำกับ ควบคุม ดูแล สถานีของ 

จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง สำหรับการจัดรายการก็ 

คงเป็นสิทธี่ของพี่น้องประซาซนที่จะมาร้องขอในการจัดรายการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นซาวไทยภูเขา 

หรือภาคเอกซน การมาขอจัดรายการเพี่อเผยแพร่กิจกรรม จังหวัดคงต้องเข้าตรวจสอบดูก่อน 

ว่า เนี้อหารายการเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนา การสร้างความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ หริอ 

จะไม่กระทบกระเทีอนความมั่นคงหรือไม่ แต่คณะกรรมการของเราคงจะยืดหยุ่นคงไม่เข้มงวด

เหมีอนระดับชาติ เป็นแต่เพียงว่า เราจะลูว่าเนี้อหาสาระไม่ได้ทำความเลียหายให้กับจังหวัด

ไม่ทำความเลียหายให้กับทางราชการ ไม่เป็นการมอมเมาพี่น้องประซาซนในสิ่งที่ม้นเป็นไปไม่

ได้,,

ประเด็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่อนข้างกังวลมากที่สุด และยืนยันว่าถึงอย่างไรก็ด้องมี 

คณะกรรมการเข้ามากำกับดูแลเนี้อหาสาระของรายการ ก็คิอ ปัญหาด้านความมั่นคง และ 

ปัญหายาเสพติด เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดน พื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัด 

แม่ฮ่องสอนติดชายแดนพม่า

t



92

"เรื่องความมั่นคง เป็นเรื่องที่จังหว้ดแม่ฮ่องสอนมีความห่วงใยมาก เป็นเรื่องของความ 

ละเอียดอ่อน ดังนั้นการเสนอข่าวเกี่ยวกับความมั่นคงต่าง ๆนั้ เราคงดัองตรวจสอบกันค่อนข้าง 

มาก เพราะว่าไปเกี่ยวพันกับฝ่ายทหาร,’

สำหร้บรูปแบบรายการและภาษาที่ใข้นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอธิบายว่า

"น่าจะเป็นรายการความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียง ร้านค้าชุมชน ลานค้าชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ เรื่องของทฤษฎีใหม่ กิ 

เป็นวิทยุชุมชนที่ใหัประชาชนไดัร้บทราบ จะไดัแกัปัญหาการทำกินของดนเองในครอบครัว

ภาคบันเทิงก็คงมีควบคู่กันไปในปริมาณที่พอเหมาะพอสม เข่น การจัดรายการเพลงต่างๆ เร่ือง 

การใช้ภาษาซนเผ่า เราคิดว่าคงจะพออนุโลมได้ แต่ว่า ดัองพูดภาษาไทยพร้อมไปด้วย แปลไป 

ด้วย เพ่ือให้ชนเผ่าสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ดียิ่งข้ึน,,

ส่วนการสนับสนุนองค์กรชุมชนในการจัดการวิทยุชุมชนจากจังหวัดนั้น ผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า คงเป็นไปได้ยาก เพราะจังหวัดไม่มีงบประมาณ และในปัจจุบันองค์ 

กรท้องถิ่นบางองค์กรก็มีงบประมาณของตัวเอง บางองค์กรก็สามารถหางบประมาณจากแหล่ง 

เงินทุนต่าง ๆมาสนับสนุนได้

“การอำนวยความสะดวก ขณะนี้ชุมชนต่างๆมีการมอบหมายให้เป็นนิติบุคคลแล้ว ไม่ว่า 

อบต. เทศบาล อบจ. หน่วยงานต่างๆเหล่านี้จะมีงบประมาณเป็นของดนเอง เพราะฉะน้ันถ้า 

ชุมชนใดข้ึนกับ อบด.ใดที่จะมาจัดรายการวิทยุ ก็คงจะได้ตั้งงบประมาณของดนเอง เพ่ือ

สนับสนุนการดำเนินการ สำหรับจังหวัดนั้นโดยปกติ เราด้องขอส่วนกลาง ในเร่ืองน้ีถ้าไม่ได้จัด 

สรรงบประมาณไว้ให้จังหวัด จังหวัดก็ไม่มีงบประมาณที่สนับสนุนเรื่องนี้ โดยเฉพาะ NGO องค์ 

กรภาคเอกชน การดำเนินงานก็มีกฏมีเกณฑ์ ก็สามารถหางบประมาณสนับสนุนได้ เพราะการท่ี 

เขาจะมาใช้วิทยุชุมชน เรามีสถานีวิทยุให้ มีเวลาให้ เขาก็คงด้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการมา 

ออกรายการด้วยดนเอง”

เนื่องจากแนวคิดวิทยุชุมชนตามหลักการสากลนั้น เป็ดโอกาสถึงข้ันให้ชุมชนสามารถจัด 

ตั้งสถานีวิทยุฯได้ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความเห็นว่า หากไม่ขัด 

นโยบาย จังหวัดก็ยินดีสนับสนุน

“ถ้าหากไม่ขัดกับนโยบายและทางราชการเป็ดโอกาสให้จัดตั้งได้ ทางจังหวัดก็ยินดี

สนับสนุน ก็เหมือนกับลักษณะของหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน ซึ่งปกติเราก็มีอยู่แล้ว เราก็

พยายามประซาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ ถ้าเป็นวิทยุชุมชนก็อาจจะกวัางขวางกว่านั้น อาจจะเป็น 

ตำบลหริออำเภอ จังหวัดยินดีสนับสนุนตามขีดความสามารถของชุมชน”



ความคดเหนขององดกรพฒนาเอกซน

โครงการพื่นฟูชีวิตและวัฒนธรรม มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชนเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน 

หรือ NGO ที่ฑำงานร่วมกับชุมชนซาวไทยภูเขาในวังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีบทบาทอย่างมากใน 

การนำเสนอกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชน ไดให้ความเห็นต่อการวัดวิทยุชุมชนว่าจะเป็น

ประโยชน์อย่างย่ิงในการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนา ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกัน

"เรามีข้อมูลค่อนข้างมากที่เกี่ยวกับการพัฒนาแม่ฮ่องสอน เพราะเราทำงานพัฒนาความ 

เข้มแข็งองค์กรซาวบ้านและเครือข่ายขององค์กรที่เราทำงานด้วยค่อนข้างจะมีมาก เรามีเครือ

ข่ายองค์กรชุมชนวัดการทร้พยากรลุ่มนํ้าในระดับต่างๆ ทั้งลุ่มนํ้าย่อยและลุ่มนํ้าระดับวังหวัด 

นอกจากนั้นเรายังทำงานกลุ่มผู้ดิดเชื้อ HIV ทำงานกับกลุ่มชุมชนในเขตเมีอง เยอะแยะไปหมด 

ทีนี้วิทยุนี่ ก็คิดว่าจะเป็นส่วนสำคัญ คืออาจจะทำเป็นรายการที่เชิญผู้นำหมู่บ้านที่ประสบความ 

สำเร็จในกิจกรรมการพัฒนา มาพูด มาเล่าถึงความภาคภูมิใจของเขา เหมือนวิทยุช่วยให้ชุมชน 

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาต่าง ๆ’,

แต่การวัดการวิทยุชุมชนโดยองค์กรชุมชนชาวไทยภูเขานั้นจำเป็นต้องมีผู้แนะนำ ผู้ 

สนับสนุน ผู้ประสานงาน เป็นไปไม่ไดัท่ีวิทยุชุมชนขององค์กรชุมชนชาวไทยภูเขาจะเกิดชื้น

โดยดัวของชุมชนเองล้วนๆ

"ผมเข้าใจว่ามันต้องมีคนคอยวัดการเหมือนประสานงานให้ อยู่ๆจะให้ชาวบ้านมาทำ 

เรื่องนี้ คงลำบาก มันไม่ใช่วิสัยของเขา ชาวบ้านไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลย อยู่ๆจะโยนให้เขาโดย 

ไม่มีการเตรียมความพร้อม จะเป็นไปได้อย่างไร ยกเว้นว่ามันเป็นองค์กรที่ใหญ่จริงๆ อะไร

จริงๆ มีการวัดการ มีอะไร เวลาไปทำ มันต้องมีค่าไข้จ่าย มีรายได้ มีผลประโยชน์ด้วย ไม่ง้ันจะ 

ไปทำได้ใง ไปทำแบบอาสาสมัคร ทำเพื่อท้องถิ่น เพ่ืออะไรนี้อย่างเดียว เขาก็ต้องทำอาชีพอะไร 

เขา มันเป็นไปไม่ได้ คือถ้าทำมันต้องมีคนที่ทำงานเต็มเวลา ส่วนอาจจะมาแจม แต่มันต้องมีคน 

ที่เหมือนกับคอยเป็นเลขา ฝ่ายประสานงาน วัดการอะไรพวกนี้ ผมไม่เคยเห็นว่า มีองค์กรชาว 

บ้านที่ไหนที่ทำงานแล้ว อยู่ๆเข้มแข็งชื้นมาเอง อะไรเอง รู้เอง โดยท่ีไม่มีคนนำ คนท่ีคอยหา 

ประสบการณ์ คอยวัดการ คอยช่วยสักระยะ แล้วเขาก็เข้มแข็ง แต่อยู่ๆจะมาทำเลย อะไรเลย

ยังไม่เห็น,,

เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งให้ความเห็นในทำนองเดียวกันว่า “ในระยะแรก ต้องมีพื่เลี้ยงเป็น 

หลัก แต่ในอนาคต ผมเข้าใจว่าเขาพัฒนาไต้ อาจต้องใช้เวลาหน่อย เพราะเรื่องวิทยุนี้เป็นเรื่อง 

ที่ชาวบ้านทั้วใป ไม่มีความร้ แต่ถ้าเขามีประสบการณ์ในการทำ ก็เป็นไปไต้ว่า จะทำไต้,, ;
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แม้จะเชื่อว่าองค์กรชุมชนที่จะจัดการวิทยุชุมชนได้ ต้องอาศัย ‘'พี่เลี้ยง’, มาช่วยแนะนำ 

แด่ความมั่นใจในศักยภาพขององค์กรชุมชนชาวไทยภูเขาในการจัดการวิทยุชุมชนก็มีสูง รวมถึง 

การจัดหางบประมาณเพี่อมาดำเนินการด้วย

“จริงๆแล้ว ถ้าเขาสนใจ เขาสามารถทำได้ ถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ การระดม 

เงิน การหางบประมาณมาเอง ก็นำจะเป็นไปได้ เพราะดูจากกรณีอื่นๆ เช่น เรื่องป่า เร่ืองการจัด 

การทรัพยากร นี่ก็เป็นเรื่องยาก ไม่ใช่เร่ืองง่าย พอเขาเห็นความจำเป็น เห็นความสำคัญ เขาก็ 

ทำได้ เรื่องหลายเรื่องที่เราคิดว่าเขาอาจจะทำไม่ได้ เช่น เรื่องการอ่านแผนท่ี เรื่องการทำแผน 

ที่จำลอง พอเขาสนใจจริงๆ เราหาวิทยากรไป?เกอบรม ให้ความรู้ ก็ปรากฏว่าผู้นำหลายคน 

สามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นวิทยากรได้เลย หรือแม้แด่เรื่องการเพาะด้นไม้อย่างที่บ้านห้วยอี้ 

เพาะกล้วยไม้ เขาก็สามารถเพาะได้”

ข้อสรุป จากข้อมูลข้างด้น จะเห็นได้ว่า ขณะน้ียังไม่มีส่วนราชการใดที่เข้ามารับผิดชอบ 

ในการจัดการวิทยุชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างจริงจัง แม้แด่ส่วนราชการท่ีได้รับการคาด 

หมายว่านำจะเกี่ยวข้องก้บการจัดการวิทยุชุมชนโดยตรงก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดที่ข้ด 

เจน และส่วนราชการก็ยังคงยึดถือขั้นดอนและระเบียบกฎหมาย หากยังไม่มีการสั่งการใดๆจาก 

ผู้บ้งคับบัญชา การดำเนินการก็ยังไม่เกิดขึ้น จะสังเกตได้ว่า สำหรับส่วนราชการแล้วการเสนอ 

แนวคิดใดๆที่นอกเหนือภารกิจหรือนอกเหนือการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา จะเป็นไปด้วยความ 

ระมัดระวัง

อย่างไรก็ตาม การจัดการวิทยุชุมชนของชาวไทยภูเขายังคงถูกมองจากสายตาของคน 

ภายนอกว่า ชุมชนซาวไทยภูเขาจะไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ไม่ว่าองค์กรชุมชนชาว 

ไทยภูเขาจะมีความเข้มแข็งเพียงใด การดำเนินการในเรื่องด่างๆ ก็ยังด้องได้รับการสน้บสนุน 

จากหน่วยงานทั้งภาคราชการและองค์กรพัฒนาเอกชนอยู่ เพียงแด่รูปแบบของการสน้บสนุนไม่ 

จำเป็นต้องเป็นการจัดสรรงบประมาณเท่านั้น อาจเป็นในรูปของความช่วยเหลือทางด้านวิชา

การ การอำนวยความสะดวก หรือการเปิดโอกาสอย่างเต็มที่
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ส่วนท่ี 3 ผลการวิจ้ยจากการสนทนากลุ่ม

เนี้อหาในส่วนน้ี เป็นข้อมูลที่ได้จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) สมาชิกชุมชน 

ซาวไทยภูเขาท้ัง 4 เผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง มูเซอ สีซอ และแม้ว ซึ่งปรากฎผลที่ไม่แดกด่างกัน 

ในแด่ละเผ่า ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า ชุมชนซาวไทยภูเขามีลักษณะที่แดกด่างจากชุมชนคน 

ไทยในพ๋ีนราบโดยส้ินเชิง ชุมชนชาวไทยภูเขาเป็นชุมชนปีด การติดต่อกับสังคมภายนอกมี

น้อยมาก ในรอบ 1 ปี อาจมีสมาชิกชุมชนบางคนที่ไม่เคยเดินทางออกจากหมู่บ้านไปที่แห่งใด 

เลย สมาชิกชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า "ผมจะเข้าเมีอง ก็เฉพาะ 

ตอนที่เกลือหมด ด้องไปซื้อเกลือ นอกน้ันก็ไม่ต้องไปไหน”

นอกจากนั้น สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เข้าใจภาษาไทย เนื่องจากไม่เคยเข้ารับการศึกษา 

ภาษาที่ใข้ติดต่อสื่อสารกันก็ใข้ภาษาถิ่นเท่านั้น การรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกจึงมีน้อย

บางหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้า ต้องรับข่าวสารจากวิทยุเท่านั้น แด่เมื่อไม่สามารถเข้าใจภาษาไทย การ 

ฟังรายการวิทยุที่นำเสนอด้วยภาษาไทยจึงแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีประโยชน์แด่อย่างใด ปัญหานี้ 

ส่งผลถึงบางหมู่บ้านที่มีไฟฟ้า มีเครี่องรับโทรทัศน์ แด่ก็ไม่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้เข่นกัน 

ส่วนสื่อสื่งพิมฟไม่เป็นที่รู้จักแน่นอน

กรณีด้วอย่างเซ่น ที่บ้านบ่อไคร้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเผ่ามูเซอ สมาชิกชุมชนท่ีน่ื คน 

ท่ีอายุ 20 ปีซ้ืนไป ก็ไม่เข้าใจภาษาไทยแล้ว การเรียนการสอนเพิ่งเข้าไปถึงหมู่บ้านเมื่อปี

พ.ศ.2528 ยิ่งไปกว่านั้น เด็กๆก็ไม่ชอบไปโรงเรียนกัน คนที่นื่แต่งงานดั้งแด่อายุไม่ถึง 20 ปี 

คนโสดที่อายุ 25 ปี จะถูกล้อเลียนเรื่องไม่แต่งงาน

ชีวิตประจำจันของสมาชิกชุมชนชาวไทยภูเขาแด่ละเผ่าไม่แตกด่างกัน โดยประกอบ

อาชีพด้านการเกษตร ช่วงกลางจันเป็นเวลาทำงานในไร่

จากการจัดสนทนากลุ่มของสมาชิกชุมชนซาวไทยภูเขาท้ัง 4 เผ่า พบว่า

1. การรับทราบเกี่ยวกับวิทยุชุมชน

สมาชิกชุมชนซาวไทยภูเขาส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่องการจัดวิทยุชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 40 เลย เพียงแด่ได้มีโอกาสฟังรายการวิทยุที่นำเสนอเป็นภาษาของซนเผ่าจากสถานี

วิทยุกระจายเลียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ผูวิจัยจึงได้อธิบายถึงการจัดการวิทยุชุมชน 

โดยยกตัวอย่างจากรายการวิทยุที่ได้ฟังกัน เพื่อให้เข้าใจเพิ่มข้ึนและสามารถให้ความคิดเห็นได้
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2. ความคิดเห็นต่อการจัดวิทยุชุมชน

ทุกคนเห็นชอบกับการจ้ดวิทยุชุมชนของชนเผ่า ที่นอกจากจะช่วยให้สมาชิกของชุมชน 

ได้รับรู้ข่าวสารได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังทำให้สมาชิกให้ความสนใจดีดดามรับฟังรายการ ซ่ึงจะช่วยให้ 

สมาชิกได้มีความรู้ในเรื่องต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นจากการฟังรายการ สมาชิกทุกคนอยากให้มีราย

การวิทยุของทุกซนเผ่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

“ทุกวันนี้ได้ฟังแต่รายการที่พูดภาษาของเผ่า วันละคร้ัง จาก สถานีที่เชียงใหม่,,

"ถ้ามีรายการของแม่ฮ่องสอนที่พูดภาษาเรา ก็ดี ยิ่งถ้าให้เราไปพูดเอง ก็ซอบ,,

3. รูปแบบรายการวิทยุชุมชน

สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าน่าจะเป็นเพลงและข่าว รวมท้ังการฝากข่าวจากสมาชิกในหมู่

บ้านไปยังสมาชิกท่ีอยู่ในพ๋ีนที่ท่ีห่างไกล

“เวลามีใครออกจากหมู่บ้านไปอยู่ไกลๆ เผื่อมีข่าวอะไรจะได้พูดออกทางวิทยุไปให้รู้ 

เพราะกว่าจะเดินทางมาบ้าน บางทีก็'ไม่ทัน ทำธุระไม่ท้น,,

“อยากให้มีเพลง มีข่าวของพวกซาวเขามากๆ”

4. การมีส่วนร่วมและค่าดอบแทน

สมาชิกทุกคนสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการวิทยุชุมชน โดยทุกคนมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการวิทยุว่า ต้องไปเป็นผู้ดำเนินรายการเท่านั้น เพราะได้รับฟัง 

รายการวิทยุที่เป็นภาษาของชาวเขาเผ่าต่างๆ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่ของกรมประชาส้มพันธ์ ซึ่งส่งกระจายเสียงในภาษาชาวเขาทุกเผ่ามาเป็นเวลา 

นาน ด้งนั้น เมื่อถามถึงความสนใจในรายการวิทยุชุมชน หลายคนอยากไปจัดรายการ โดยการ 

ไปพูดในรายการเหมือนกันที่ได้ฟังจากวิทยุเชียงใหม่ บางคนบอกว่า พร้อมจะเป็นอาสาสมัคร 

ถึงไม่มีค่าตอบแทนก็จะไป ทั้งนี้เนื่องจากมองภาพของผู้จัดรายการวิทยุ เหมือนวัยรุ่นที่มีภาพ 

ของดีเจอยู่ในใจ ไม่ได้คำนึงถึงปัญหาว่าถ้าต้องไปทุกวัน ถ้าต้องเดินทางไปเองจะทำอย่างไร

เมื่อผู้วิจัยถามถึงปัญหาเหล่านี้ ส่วนใหญ่ได้แต่น่ิงเฉย มีบางคนที่ยีนยันว่า ไม่มีเงิน ก็จะไป 

อยากทำ แต่ส่วนใหญ่ก็ยีนยันว่าด้องมีค่าตอบแทนจึงจะไปร่วม และสนใจจะเป็นผู้ดำเนินรายการ 

มากท่ีสุด

มีข้อมูลที่แดกต่างกันบ้างเล็กน้อยจากชุมชนซาวไทยภูเขาเผ่าแม้ว เพราะหมู่บ้านของ

ซาวแม้วค่อนข้างเจริญมากกว่าเผ่าอื่นๆ เช่น มีถนนราดยางผ่านหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใข้ มีโทรทัศน์
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ในหลายครัวเรือน ชาวแม้วให้ความสนใจกับการไปเป็นผู้จัดรายการวิทยุอย่างมาก ส่วนมากมัก 

เป็นคนในวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว เนื่องจากได้รับฟังรายการเพลงที่ส่งกระจายเสียงทางวิทยุอยู่

เป็นประจำ ทำให้มีภาพของผู้จัดรายการวิทยุอยู่ในใจ และมีความใฝ่ฝันที่จะสัมผัสอาชีพนี้ แม้ 

จะให้ดำเนินการในรูปของอาสาสมัคร ไม่มีค่าตอบแทน ก็ยินดี

ข้อสรุป สมาชิกชุมชนชาวไทยภูเขาท้ัง 4 เผ่า ไม่มีความเข้าใจในเรื่องการจัดการวิทยุ 

ชุมชนเลย ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการวิทยุ มีเพียงการปฎิบ้ตหน้าที่ผู้ดำเนินรายการวิทยุ

เท่าน้ัน ทุกคนเห็นชอบหากจะมีรายการวิทยุที่เป็นของชุมชนโดยเฉพาะ และถ้านำเสนอใน

ภาษาของชนเผ่าก็จะยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้น แต่จะต้องจัดการอย่างไร มีรายละเอียดอะไร

บ้าง เป็นเรื่องที่ผู้นำชุมชนฯจะเป็นผู้ดำเนินการ
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